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ณ หองประชมุคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารรัฐสภา ๓ 

------------------------- 

เร่ิมประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 

  (นายมานิจ  สุขสมจิตร ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม) 

  ประธาน  :  อันนี้เปนการประชุมคณะอนกุรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญนะครับ  

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่จะเรียนที่ประชุมทราบ ก็คงจะเลาใหฟงเรื่องการรางรัฐธรรมนูญ 

คือหลังจากทีเ่ราไดรับรางนีม้าอยางเปนทางการเมื่อวนัที่ ๒๖ เมษายนแลว ทางคณะกรรมาธิการยกราง 

ก็จะมีการพิจารณา ๒ ระดับดวยกนั คือพิจารณาอยางไมเปนทางการ นัน่หมายความวาทั้ง สสร. และ

กรรมาธิการเหน็วาควรจะแกตรงไหนก็ไปบอกกรรมาธกิาร ถาเผื่อเขาเหน็วาแกไดไมมีปญหาอะไรเขาก็แก 

อีกระดับหนึง่ก็เปนความคดิเห็นของ ๑๒ องคกรและบคุคลนะครับ ซึง่มารับรางไปเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน 

อันนัน้มีความเห็นมาอยางไรก็จะรับพิจารณาดูวาสมควรจะแกไขไหมนะครับ อีกระดับหนึง่ก็เปนการ 

แปรญัตตขิอง สสร. ซึ่งขณะนี้เปดรับใหแปรญัตตินะครับ แลวก็จะมีการแปรญัตติคร่ึงเดือนหลังของ 

เดือนพฤษภาคมนี้นะครับ ผมจําวนัที่ไมได แตวาอยูในเอกสารซึ่งไดแจกทานกรรมาธกิารไปแลวนะครับ  

อันนีก้็รายงานใหทราบเรื่องหนึง่  

และอีกเรื่องหนึ่ง เนื่องจากวาตําแหนงอนกุรรมาธิการมทีานเจษฎา  อนุจารียไมสามารถ 

ติดตอได เมื่อวานนี้ผมไดเสนอขอแตงตั้งคนใหมเขามาแทนเปน คุณทรง  บัณฑิตนนัท ิคุณทรงมาในวนันี ้

ก็คงในฐานะเปนผูรวมประชุมเฉย ๆ เพราะคําสัง่แตงตัง้ยังไมออกใชไหมครับ  

  นายอรุณ  ลายผองแผว  :  ตอนนี้อยูที่ ผอ. สํานัก ผมทาํเสนอไปแลวครับ 

  ประธาน  :  วันนีก้็มาเปนผูรวมประชุมเฉย ๆ นะครับ วนันี้ก็มีอยูเร่ือง ๒ เร่ืองซึง่จะเรยีนให 

ที่ประชุมทราบนะครับ   

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธานครับ คือที่ทานประธานไดแจงให 

ที่ประชุมทราบในเรื่องรางรัฐธรรมนูญฉบบัแรกแลวการแกไขจะมี ๒ ระดับ ระดับหนึง่ก็คือวารับฟงความเห็น 

ของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง แลวก็ ๑๒ องคกร รวมทั้งบุคคลตาง ๆ ที่เสนอแนะมาเพื่อปรับแก แลวอกี 

ระดับหนึง่ก็คอืวา เมื่อกรรมาธิการยกรางไดปรับแกแลวก็จะมีการแกโดยการแปรญัตติ ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะ

เรียนถามทานประธานซึ่งเปนกรรมาธกิารยกรางวา เมื่อไดรับฟงความเห็นของประชาชนฉบับแรกที่เอาไป

เผยแพรแลวก ็๑๒ องคกรแลว กอนจะถึงเวลาที่จะใชคําวา แปรญัตติ ซึ่งหมายถึงวากอนจะถึงเวลาที่จะ 

แปรญัตติกรรมาธิการยกรางตองเอามาปรับแกในสวนที่เหน็วาควรจะตองแกไขตามที่ประชาชนและองคกร 
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กลางแนะนํามา หรืออันไหนทีย่ังคงไวไมแกตกผลึกแลวมันจะมีรางทีต่กผลึกเพื่อจะเปนตนเรื่องในการจะ 

ขอแปรญัตติออกมาเมื่อไร และทางชุดกรรมาธิการตรวจรางและอนกุรรมาธิการตรวจรางจะไดดูรางฉบับ 

ตกผลึกเพื่อทีจ่ะไดมีประเด็นวาจะตองแปรญัตติในเรื่องใดหรือไม ไมทราบวาทานประธานพอจะแจงให

ทราบไดไหมวารางตกผลกึในการจะใชเปนตนในการจะแปรญัตติหรือไมมันจะออกเมื่อไร แลวจะแจกเรา 

ไดไหมครับ  

  ประธาน  :  คําตอบก็คือวาขณะนี้ก็มกีารแกไขไปเร่ือย ๆ นะครับ เพราะฉะนั้นฉบับที ่

ตกผลึกจริง ๆ ผมคิดวาคงจะยังไมออกมาในระยะนี้ เพราะวาอยางเชน สสร. จะขอแกเราบอกอยางไมเปน

ทางการถาเขาเห็นวาควรแกใหไปเลย เขาก็แกไดไปงาย ๆ สวนเรื่องการแปรญัตตินั้นทานผูใดแปรมาตรงกับ 

เร่ืองที่เขาไดแกไปแลวก็จะบอกวาอนันี้แกไปแลวนะครับ เพราะฉะนัน้ขอแปรญัตติของคุณไมตองมา

พิจารณาแลวเขาแกใหดูแลวอยางนี้ เพราะฉะนัน้รางฉบบัตกผลึกนี่คงจะยังไมออกมางาย ๆ หรอกครับ 

ผมคิดวามนัจะออกมาเมื่อ สสร. แปรญัตติแลว ขอบคุณครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมคิดวาถาถกูบีบบังคับดวยเงื่อนเวลาหรอืการทาํงานจาํกัด

อะไรก็แลวแตเปนอยางที่ทานประธานวานีน่ะครับ แตถามันสามารถจะปรับไดวาอะไรที่ประชาชนและ

องคกรตาง ๆ ขอและแกให และอะไรที่ไมแกถามนัมีตกผลึกมันจะไดแปรญัตติไดตรงประเด็น คือไมใชวา 

ไปแปรญัตติแบบเดาสุมวาตองการอยางนีแ้ลวไปแปรตรงกับที่เขาแกแลว การแปรมันเหมือนกัน  

ผมขออนุญาตพูดไมคอยเพราะ หลับหูหลบัตาแปรญัตติอะไรอยางนี้ แทนที่จะเอาประเด็นอื่น ถาหากอันนัน้

มนัผานแลวจะเอาประเดน็อื่นมาแปรได คือผมก็เลยไมมั่นใจวาการทาํงานของกรรมาธิการยกรางพอจะ

ปรับเปลี่ยนเปนวาเมื่อปรับแกตามที่วาแลวอันไหนแกไดให อันไหนไมแกมันตองแถลงใหประชาชนรูแลว 

ใชไหมวาที่ประชาชนเขาออกความเหน็รอบนี้องคกรตาง ๆ เรียกรอง โดยเฉพาะเมื่อวานนีท้ี่พรรคการเมือง

มาประชุมกับรัฐบาลเขาขอนั่นขอนี่ เร่ืองที่สําคัญที่ดูแลวไมคอยลงตัวเทาไร เร่ือง สว. วาจะอยางไร ซึ่งผมฟง

ดูเมื่อวานที ่สรร.นะครับ เหมือนจะพบกนัครึ่งทางเปนวธิีที่ ๓ คือที่รางมาเปนวิธทีี่วาใชสรรหา แตวาเวลา 

ไปขอความเหน็ตาง ๆ โดยเฉพาะพรรคการเมืองตองการเลือกตั้ง เขาบอกวาอาํนาจมนัเยอะในการถอดถอน  

แตวาทาง สสร. ที่เปนแนวความเหน็จะออกมาวาจะมีการสรรหามาเพือ่ใหประชาชนเลือก สมมุตวิามี สว. 

๑๖๐ อาจจะสรรหามา ๒ เทา ๓ เทา แลวใหประชาชนเลือก ซึง่ตรงนีก้ารสรรหามนัก็ตองมีวางกตกิาวาจะ

ใชทาบทามดวยหรือจะใชสมัครดวย ทนีี้ประเด็นก็คือวาถาคนมันเกิน ๒ เทา ๓ เทา มันก็ตองมีการเครื่อง

รอนกรองออก 

  ประธาน  :  เอาอยางนี้ไดไหมกอนที่เราจะลงลึกไปในรายละเอียดจะตอบอยางนี้วา มันคง 

ไมเสียเปลาหรอกการแปรญัตติ สมมุติวาผมแปรญัตต ิ๒๐ ประเดน็ เขาแกให ๑๒ ประเด็นไปแลวก็เหลืออีก 
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๘ ประเด็นที่จะนํามาพูดกนัวา คุณเหน็อยางไรคุณถึงมาขอแกอยางนี้ ขอแปรอยางนี ้แคนั้นเอง แลวก็ตอง

เรียนอยางนี้วาขณะนี้กรอบตาง ๆ ๓ กรอบของอนุกรรมาธิการยกรางก็กําลังประชุมกันอยูขณะนี้  

เพราะฉะนัน้กแ็กไปเร่ือย ๆ มันก็คงจะไมมีฉบับตกผลึกออกมาไดงาย ๆ หรอกครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เปนอยางประธานวามนัตองเอาอยางนัน้  

  ประธาน  :  บางคนเสนอมา ๕ เขาบอกวาแกหมดแลวทัง้ ๕ มันก็เจาไป  

นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมเรียนหารือ  

ประธาน  :  บางคนเสนอมา ๒๐ แกไปให ๑๒ แลวเหลือ ๘ อยางนี้ มันก็คงจะเรว็ขึ้น 

กวาที่วาทําเสร็จแลว โอ.เค. ใครจะแปรก็แปรมาอยางนัน้ครับ 

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็กราบเรียนยอมรับนะครับ ในสภาวะเชนนี้ แตวาขอหารือ 

นอกวาระกอนนะครับ คือไมทราบวาทางฝายเลขาไดเอาบันทกึนี้ใหทานประธานหรือเปลาครับ คือมัน 

อยางนีน้ะครับ  ขออนุญาตหารือทานประธานนิดหนึ่งวา จากชุดเกาอํานาจหนาที่ของกรรมาธกิารวิสามัญ 

วิชาการตรวจรางรฐัธรรมนญูและรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่วามีอํานาจหนาที่อยู ๕ ขอ มันมีขอ ๔ 

ตรงกับเร่ืองกรอบของอนุกรรมาธิการตรวจรางวา ดําเนนิการตรวจสอบความเหมาะสมของรางรัฐธรรมนูญ 

และรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเพื่อใหถูกตองตามรูปแบบกฎหมายและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

กอนที่จะนําเสนอองคกรที่เกีย่วของตอไป คือผมจะหารือเฉพาะสวนของเราวาดําเนนิการตรวจสอบความ

เหมาะสมของรางรัฐธรรมนญูกอนทีจ่ะนาํเสนอองคกรทีเ่กี่ยวของ ตอนนี้มนัหมดหนาที่หรือยงั เพราะวามนั

มีการนาํเสนอองคกรที่เกี่ยวของแลว 

  ประธาน  :  คําวา องคกรที่เกี่ยวของ อันนี ้ผมคิดวาไมนาจะไปตีความกวางถงึ ๑๒ 

องคกรและหนวยงานทีว่านั้นดวย องคกรที่เกี่ยวของอนันีม้ันนาจะหมายความรวมหลาย ๆ อยาง รวมทัง้ 

กรรมาธิการยกรางดวย  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขออนุญาตหารือใหชัดไปเลยประเด็นก็คือวา ถาตีความ 

แบบตัวหนงัสอืตรง ๆ มันเหมือนกับหมดอาํนาจหนาทีว่าเมื่อไดตรวจรางรัฐธรรมนูญแรกแลว จนกระทั่ง 

เขาพิมพและเขาแจกองคกรตาง ๆ รวมทั้งศาลรัฐธรรมนญู ๑๒ องคกรแลวมันกจ็บ แตถาตีความตาม

เจตนารมณนีน่ะครับ การทาํหนาที่ของ อนุกรรมาธกิารตรวจรางมนันาจะหมายถงึวาตรวจรางที่จะ 

นําเสนอประชามติ กห็มายถงึวา ณ ขณะทีม่ีการปรับแกก็ดี ที่แปรญัตติก็ดี กรอบหนาที่กน็าจะคงอยู 

คําวา องคกร นี่ก็คือองคกรตาง ๆ รวมทั้งที่วาจะไปถงึขั้นประชามติประมาณนัน้นะครับ ผมคิดอยางนั้น 

ทีนีถ้าตีความเพื่อให เพราะวาอยางไรกรรมาธิการชุดใหญมันก็ยงัไมหมด มันจะตองมีการไปตรวจ 

รางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญอยูดี กรอบอันนี้เมื่อวานนี้ถาหมดทานประธานก็คงจะไมขอใหปรับแก 

อนุไดนะครับ นี่เราตีความตามเจตนารมณ ผมก็เลยหารือทานประธานวา ตอนนี้ผมไดคุยนอกรอบ 
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มากอนทีท่านประธานจะมาวาเรายังไมมีผลงานของอนุไปเสนอกรรมาธิการใหญ แลวทนีี้ประธานใหญก็ยงั 

ไมมีผลงานไปเสนอ สสร. เหมือนกับกรรมาธิการชุดอื่นเลย ผมก็อยากจะขออนุญาตทานประธานวา วนันี ้

ผมอาจจะเครือ่งรอนชาไปหนอย แตอยากจะใหทานประธานชวยไดโปรดอนุญาตใหอนุเราทุกทานซึ่งไปอาน 

รางมาแลวออกความเหน็ปรับแกอะไรตามความที่ตัวเองเตรียมมา แลวก็ใหฝายเลขาที่ขอปรับแกใหมัน 

เรียกวาเต็มทีเ่ลย อยางนอย ๆ ผลงานของอนุอันนี้จะไดนําเสนอกรรมาธิการในคราวหนาใหเปนชิน้เปนอนั 

ผมคิดวาอาจจะอยางนัน้ คอืตอนนี้ผมไมมีงานไปเสนอเลยครับ 

  ประธาน  :  มันก็คงจะเปนอยางนัน้ถาหากคุณเสริมเกียรติลองมาดูวาระการประชุมใน

วาระที่ ๓ พิจารณาเรื่องการตรวจรางรฐัธรรมนูญ อันนี้แหละก็จะเปนผลงานออกมา เพราะวาคราวที่แลว 

เราก็ไดพูดกนัแลววาเอารัฐธรรมนูญไปอานดูใครมีขอสังเกตอะไรก็สงเขามา แลวก็ฝายเลขาจะเปนผู

รวบรวมเพื่อสงกรรมาธกิารตรวจรางชุดคณุอัครวิทยอีกทีหนึ่ง อันนี้แหละจะเปนผลงาน เพราะฉะนั้นก็ได

เตรียมวาระไวแลวครับ เพราะฉะนัน้ก็ขอใหดําเนินการประชุมตอไปตามระเบียบวาระนะครับ  

ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองบันทึกการประชุม เด๋ียวกอนจะถึงบนัทึกการประชุมก็มีทานกรรมาธิการใหม

มารวมคือ คณุทรง  บัณฑตินันทิ มารวมเปนอนกุรรมาธิการดวย แตวาเนื่องจากวนันี้คาํสั่งแตงตั้งยัง 

ไมออกเปนทางการกเ็ชิญมาเปนผูรวมประชุมไปกอนนะครับ ไมทราบในทางปฏิบัติเปนอยางไรครับ  

  นายอรุณ  ลายผองแผว  :  ขออนุญาตนะครับ คือเราจะมีคําส่ังแตงตัง้ยอนหลังถงึเมือ่วาน 

  ประธาน  :  เพราะฉะนัน้วันนีก้็มีฐานะเปนอนุกรรมาธกิารแลว ก็ขอตอนรับ คุณทรงชวง 

แนะนาํตัวเองสั้น ๆ สัก ๔ – ๕ บรรทัด 

  นายทรง  บัณฑิตนนัท ิ :  กระผม ทรง  บณัฑิตนนัท ิเปนขาราชการบาํนาญ ในตาํแหนง 

สุดทายปลัดจงัหวัดจันทบุรีครับ แลวก็เมือ่ป ๒๕๓๗  ๒๕๓๘ ไดไปเปนอนกุรรมการรับพิจารณาเรือ่ง 

รองเรียนและขอโตแยงในการเลือกตั้ง สส. และ สว. ดวยครับ ซึ่งไดพบคุณไพบูลยบอย ๆ ทานม ี

ความชาํนาญอยูแลวครับ ขอขอบคุณมากครับ 

  ประธาน  :  ขอบคุณครับ ถาอยางนัน้เราดําเนนิการตามระเบียบวาระนะครับ  

  ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ืองรับรองบันทึกรายงานการประชุม โปรดดูบันทกึรายงานการประชุม 

เมื่อวันองัคารที่ ๑ พฤษภาคม มทีั้งหมด ๔ หนาดวยกนั หนาแรกเปนชือ่อนุกรรมาธกิารที่มาประชุม แลวก ็

ผูที่ไมไดมาประชุม หนาที ่๒ ก็เปนเรื่องการพิจารณาการตรวจรางรัฐธรรมนูญ ไปถงึหนาที่ ๓ มติที่ประชุม 

มอบหมายใหอนุกรรมาธกิารเอารางรัฐธรรมนูญไปอานดูและขอใหจัดทําขอคิดเหน็เปนลายลักษณอักษร 

และนําเสนออนุกรรมาธกิาร ทานสุพจนซึง่เปนเลขาอนุกรรมาธิการคณะนี้ก็จะทาํเปนเอกสารขึ้นมานะครับ 

 

 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                                                                                                      วีรพร ๑/๕ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

หรือวาวันนี้ถาเผื่อทานผูใดไดทําเปนเอกสารแลวก็สามารถสงใหคุณสพุจนไดหรือจะอภิปรายประกอบดวย 

ก็ได หรือวาแมไมมีเอกสารก็สามารถจะอภิปรายไดนะครับ ทางฝายเลขาจะชวยกนับันทกึครับ เชญิเริ่ม 

ไดเลยครับ 

 

          - ๒/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๒/๑ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  ขออนุญาตแกรายงานการประชุมนิดหนึ่งครับ ในหนาสุดทาย 

หนา ๔ บรรทดัที่ ๘ ขอความยังไมสมบูรณที่ผมวนักอนพูดถงึ ตัง้แตวา เหน็วาควรใชถอยคําใหเหมือนกับ

มาตราอื่น คือตามทีก่ฎหมายบัญญัติ และก็ตรงนี้เปนขอความที่ตกไปนะครับ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ 

และก็ตกไปวา ซึ่งตราขึ้นตามวรรคสอง และในวรรคสี่กเ็ชนเดียวกนั โดยตัดคําวา ได ออกไป ในทีน่ี้ความจริง

คือผมพูดถึงวา ในมาตรา ๔๕ วรรคสี่และวรรคหา แตขอความที่เติมลงไปแลวเปนวรรคหาผมก็เลย 

เขียนใหม ซึง่อยูใน Sheet ที่ผมทําขึน้มาใหมและจะพูดกันอีกทหีนึง่ในรายละเอียดนะครับ 

  ประธาน  :  ในสวนที่จะขอแกเดี๋ยวเขียน Wording ใหฝายเลขาเขาแลวกันนะครับ  

มีทานผูใดจะขอแกอีกไหมครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตทานประธานครับ คือคงจะไมใชเปนเรื่องแกวา 

ถึงเวลาตัวจริงนี่กรุณาไปใสเลขหนากํากับครับ ไมมีเลขหนา  

  ประธาน  :  ทานผูใดจะขอแกอีกไหมครับ ถาไมมีกถ็ือวาที่ประชุมรับรองบันทึกการประชุม

คราวที่แลวนะครับ  

  ตอไป ระเบียบวาระที่ ๓ พจิารณาการตรวจรางรัฐธรรมนูญ ก็อยางทีผ่มไดเรียนให 

ที่ประชุมทราบแลววา การแกไขรัฐธรรมนูญมันจะมีไปเร่ือย ๆ ขณะนี ้๓ กรอบกาํลงัประชุมกนัอยู ประชุมกัน 

อยางไรแลวเขาก็จะไปเสนอกรรมาธิการยกรางใหแก ถาเผื่อแกไดก็แกไปเลย แกไมไดเขาขอสงวน 

คําแปรญัตติไว ทานไดเตรียมมาวาจะเสนออะไรอยางไร เชิญเลยครับ คุณสุกรีเตรียมมาเปนเอกสาร 

ใชไหมครับ  

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  เอกสารที่ผมไดสําเนาแจกไปใหทานอนกุรรมาธิการอานแลวนะครับ 

ผมขอกราบเรียนวา นี่เปนความคิดเห็นสวนตัวนะครับ ทีเ่สนอที่ประชุมเพื่อที่ตองการที่จะแลกเปลีย่น 

ความคิดเหน็กันเพื่อมีขอสรุป ถาเผื่อวาขอความที่เกี่ยวของที่เปนอยูในหนาที่ของอนุกรรมาธกิารนั้น 

ถาเผื่อที่ประชุมเหน็ดวยเราก็จะไดเสนอไปเปนผลงานของคณะอนุกรรมาธิการของเรา ขอความไหน 

ที่ลักษณะเปนความคิดเหน็เพิ่มเติมนอกเหนือจากหนาที่ คือเห็นวาเปนความคิดเหน็สวนตัววา มนันาที่จะ

เขียนลงไปในรัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้ดวยนะครับ อันนี้เปนความคิดเห็นสวนตวัก็อยากจะแลกเปลี่ยน 

ความคิดเหน็กับทานอนุกรรมาธิการทุกคนดวยนะครับ ผมจะขอเริ่มเลยนะครับ ในมาตรา ๓๒ วรรคสี่ 

ที่ใชคําวา ตามที่ผมจดไวนะครับ บุคคลอื่นใดเพื่อประโยชนของผูเสยีหายนีห่มายความวา คนที่จะรอง 

ตอศาลที่จะเรยีกรองปลดทกุขใหกับผูเสยีหายนัน้ คําวา บุคคลอื่นใด นี่จะกวางเกนิไป คําวา บุคคลอ่ืนใด 

ถาไมจํากัดลงไปแลวมันจะมีคนที่แสวงหาผลประโยชนจากการที่จะเขามารองอนันี ้จะเห็นบอย ๆ  

ที่เปนองคกรอิสระก็ดี หรือเปนพวกที่ชอบไปยุงเรื่องของคนอื่นก็ด ีชอบมาเปนตัวแทนของผูเสียหาย 

ซึ่งสามารถทําได  เพราะฉะนั้นตรงนีน้าทีจ่ะนิยามลงไปใหแคบขึ้นมานิดหนึ่งวา บุคคลอื่นใดในนีค้วรจะ 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๒/๒ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

มีความเกี่ยวของกับผูเสียหายอยางไรบางหรือเปลา หรือจะเปนองคกรอิสระ องคกรเกี่ยวกับทางดาน 

การคุมครองผูบริโภคหรือวาคุมครองทางดานสทิธิมนุษยชน อันนี้เปนขอที่ผมขอเสนอแกไขในมาตรานี ้

ขออภิปรายเลยนะครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขออนุญาตพีน่ดิหนึง่วา ในประเด็นของพีถ่าใสตรงทายวา 

ตามทีก่ฎหมายบัญญัตินี่มนัจะขยายความไหมครับ เพราะวาสุดทายถาไมมีกฎหมายมันกย็ังไมรูทิศทาง 

จะทาํอยางไรตอ แตถาเราใสตามทีก่ฎหมายบัญญัติ คําวา บุคคลอืน่ใดในกฎหมายที่บัญญัติมันกจ็ะ 

แคบขึ้น 

  ประธาน  :  ทานอนุกรรมาธกิารครับ ผมจะขออนุญาต เพราะขางบนเขาเรียก 

จะฝากรองประธานดูแลแทนหนอย จะไปแถลงขางบน  

  นายเสริมเกียรต ิวรดิษฐ  :  ถาหากวาพี่เปนหวงวา บุคคลอื่นใดมันกวางไป ถาเราใสไป 

ตรงทายของวรรคนี้วาตามทีก่ฎหมายบัญญัติเหมือนตรงอื่น มันจะทาํใหการใชสิทธกิ็ดี บุคคลที่จะใชสิทธ ิ

ก็ดี วิธกีารก็ด ีมันจะกระจางขึ้นโดยกฎหมายบัญญัติและก็จะแคบ ไมทราบวาจะดีไหมครับ  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  เรียนในตรงสวนความเขาใจของผมในตามวรรคนี้ ผมเขาใจวา 

อันนี้มนัเปนการเขียนใหสิทธิตามรัฐธรรมนูญเลย โดยทีไ่มตองไปขึ้นอยูกับเกีย่วกับกฎหมายวาจะตอง

บัญญัติใหสิทธิในการดําเนนิการใดกอนจะมีการกระทบตอสิทธิเสรีภาพ เร่ือง กรณีมกีารเอาคนไปไวที ่

Safe house หรืออะไรพวกนี้ ที่วามนัไมชอบดวยกฎหมาย ไมจาํเปนตองมี ว.ิ อาญามาเขียนรองรับอะไร อัน

นี้เปนการเขียนคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญเลย ซึ่งประชาชนสามารถใชสิทธนิั้นได 

รูสึกมาตราตน ๆ ก็มพีูดถงึเกีย่วกับเร่ืองการใชสิทธิตามรฐัธรรมนูญนี้ในกรณีทีถู่กกระทบสทิธิเอาไวไดเลย 

มาตรา ๒๘ วรรคสามก็เขียนเอาไว เพราะฉะนัน้ตรงนี้ไมตองมีกฎหมายบัญญัติมารองรับ  

เดี๋ยวผมขออนญุาตชี้แจงใหความเห็นตรงสวนประเดน็นีก้อนนะครับวา บทบัญญัติในหมวดสิทธิเสรีภาพ 

จะตัดคําวา ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบัญญัติ นี้ออกไปเกือบหมดเลย เพราะเนื่องจากวาไปบัญญัติไวตาม 

มาตรา ๒๘ วรรคสามอยูแลวก็คือสามารถใชสิทธทิางศาลไดโดยตรงโดยไมตองรอใหรัฐมานัง่ออกกฎหมาย

แลวถึงจะใชสิทธนิั้นได ซึง่เปนปญหาอยูตามรัฐธรรมนญู ป ๒๕๔๐ วา รัฐไมออกกฎหมายตามที่บัญญัติ 

มาสักที สิทธิเสรีภาพก็ไมรูวาจะใชกนัไดหรือเปลา เพราะเขียนเอาไวแคในรัฐธรรมนญู เพราะฉะนัน้ คําวา 

ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ ก็เลยจะตัดออกหมดนะครับ ในตรงสวนของตัวคําวา บุคคลอื่นใด ทีผ่มจําได 

ก็คือ กรรมาธกิารยกรางตองการเขียนในลักษณะวาก็เปนบุคคล ความหมายก็คือเจตนารมณก็เปนบุคคล 

ที่เกีย่วของกับผูเสียหาย พวกญาติ พวกสนิทอะไรพวกนีต้าง ๆ แตคงไมรวมไปถึงบุคคลที่ไมไดเกี่ยวของเลย 

ซึ่งอาจจะตีความกวางไดจนถึงเปนเพื่อนหรือวาอะไรอยางนี้ที่รูจักและทราบขาววามกีารเอาคนไปคุมขัง  

ไปเก็บตัวไวโดยที่ไมชอบดวยกฎหมาย โดยที่ไมจาํเปนตองเปนเจาหนาที่ของรัฐ ประชาชนดวยกนัเอง  



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๒/๓ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

หรืออยางกรณี คุณหมอประกิตอะไรพวกนี้ก็อาจจะเขากรณีนี้ไดเชนกนั ซึง่การเขียนเชนนี้ก็จะทําใหมี

ความหมายกวาง แตก็อาจจะมีปญหาอยางที่ทานสกุรีวามันอาจจะมกีารใชสิทธิรองกนัมากจนเกนิไป  

ตรงสวนนั้นจะเขียนอยางไรใหมันชัดเจนขึน้ แตตอนนี้ในตรงสวนขององคกรคุมครองผูบริโภคคิดวาอาจจะ

ไมเกี่ยวของโดยตรง เพราะเรือ่งนี้มนัเกีย่วกบัเร่ืองการไปจาํกัดสิทธิเนื้อตัวรางกาย เร่ืองที่เกี่ยวกับสิทธิ

ทางดานการบริโภค แตกรรมการสิทธมินษุยชนอะไรตาง ๆ นี่ผมไมแนใจวาองคกรตาง ๆ ดังกลาวนัน้เขามี

อํานาจริเร่ิมของเขาไดเองอยูแลว หากจะใชอํานาจตามของตรงสวนของเขาเองในการที่วามีแผนปฏิบัติ 

ไมถูกตองตามกฎหมายก็จะตองไปดูในตรงสวนขององคกรสิทธิมนษุยชนอะไรตาง ๆ เขาเขียนใหอํานาจใน

กรณีที่รัฐปฏิบัติไมถูกตองอนันัน้อยูแลว อาจจะไมจาํเปนตองมาเขียนไวตรงนี้ แตเหน็ดวยวาจะเขยีน

อยางไรใหกวางวาเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวของกับผูเสียหายเทานั้น  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  พอจะเขาใจแลว คําตอบดอกเตอรวรรณชัย เรามาดูสิวา 

สวนที่ ๓ ทีพ่ี่สุกรีไดกรุณาตั้งขอสังเกตมันเปนสวนหนึง่ของหมวดที ่๓ หมวดที่ ๓ ทีว่ามาตรา ๒๘ 

เพราะฉะนัน้แลวอยางที่บอกวาพยายามตัด กฎหมายบัญญัติออกไปหมดแลวก็เพราะวามนัมาอยู 

ในหลักใหญ กค็ือในหัวหนาหมวดคือที่มาตรา ๒๘ คือในมาตรา ๒๘ จะเหน็วาวรรคสามจะบอกวา บุคคล 

ใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐตองปฏิบัติตามบทบัญญตัิในหมวดนี้โดยตรง หากการใชสิทธิและเสรีภาพ 

ในเรื่องใดที่มกีฎหมายบัญญัติรายละเอียดแหงการใชสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรอง 

ไวแลวใหการใชสิทธิและเสรภีาพในเรื่องนัน้ใหเปนไปตามที่กฎหมายบญัญัติ นี่จะมีตามทีก่ฎหมายบัญญัติ

อยูแลวพี่สุกร ีทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติมันหมายถึงวาทุกอยางเลย ไมวาจะเปนการใชสิทธิศาลไหน  

ไมวาจะเปนเรือ่งวาบุคคลใดบางที่จะใชสิทธิและใชสิทธิอยางไรก็อยูในตรงนี้ เพราะวาสวนที ่๓ มนัเปน 

สวนหนึง่ของหมวดที่ ๓ พอจะแปลงไดไหมดอกเตอรวรรณชัย ก็คงจะหมดคลายความกงัวลของพีใ่นเรื่องนี้

ไดนะครับ อันนี้ก็ผานไปนะครับ ก็ขอบคุณที่มีความเหน็เปนประโยชนนะครับ เชิญประเด็นอื่นตอครับ  

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  ในมาตรา ๔๕ วรรคสี่และวรรคหา ความจริงก็รายงานไว 

คราวที่แลวนะครับ วัตถุประสงคคือตองการตัดคําวา ได ออกไป เพราะวาถาดูตามเนือ้หาทั้งหมดแลว 

จะรูสึกวาบทบัญญัติอันนี้จะตองตราขึ้นหลังจากที่รัฐธรรมนูญออกใชแลว เพราะฉะนั้นคาํวา ได  

มันลักษณะทีว่ากฎหมายนี้ไดออกมาแลว ซึ่งผมถาเผื่อวาตัดคําวา ได ออกไปแลวเนือ้ความมนักน็าที่จะ 

ครอบคลุมไปถึงการออกกฎหมายในอนาคตดวย ซึ่งอนันี้ผมก็ไมขัดของความจริงกเ็ขียนไวในรัฐธรรมนูญ 

ป ๒๕๔๐ เหมอืนกนั มีคาํวา ได อยู แตวาคําวา ซึ่งไดตราขึ้น ตรงนีน้าจะเปนประโยคที่ขยายบทบญัญัติ 

แหงกฎหมาย มันเปนประโยคที่ขยายความในบทบัญญตัิแหงกฎหมาย ซึ่งใชคาํวา ซึ่งไดตราขึ้น มันก ็

อาจจะดูภาพออกได แตวาคลาย ๆ กับวากฎหมายฉบบันี้ไดมีการตราขึ้นแลวกอนรฐัธรรมนูญฉบบันี ้

ออกใชบังคบั ตัดคําวา ได ออกไปครับ  



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๒/๔ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  กค็ิดวาไมเสียความหมายอะไร แตวาเขียนเอาไวก็ในตาม 

แงของกฤษฎีกาก็เขียนเอาไวอยางนีเ้หมือนกนั ไดทัง้ ๒ อยางนะครับ แตวาถาเนนนีก่็คือคําวา ซึ่งไดตราขึ้น 

ก็หมายถงึวารวมทัง้กฎหมายอนาคตดวยวาจะตองไดตราขึ้นแลว อันนี้เปนการพูดลักษณะทีว่าไมวาจะม ี

อยูแลวถึงแมมันมีกฎหมายปจจุบันที่เขียนกอนหนารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ไวใชบงัคับ ปจจุบันนี ้

ถามนัไมขัดกบัรัฐธรรมนูญมันกย็ังใชไดอยูแลวก็รองรับตามนี้อยูแลวนะครับ  ปจจุบันแลวก็รวมทั้ง 

ในอนาคตนี้ดวย ไมเสยีหายครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ฝายกฤษฎีกาอธิบายวา คําวา ได ของวรรคสอง แปลวา

กฎหมายทีม่ีอยูแลวและจะมีในอนาคตครับ คําวา ได ถาพี่เห็นดวยกจ็บ ถาไมเหน็ดวยก็ตองอภิปราย 

กันนิดหนึ่งตรงนี ้

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  ผมไมขัดของ เพราะวาเปนขอความที่ใชขยายบทบัญญัติ  

ในมาตรา ๔๗ วรรคสอง องคกรของรัฐที่เปนอิสระองคกรหนึง่อันนี้ ผมคิดวานาที่จะมีกฎหมายบญัญัติวา

องคกรนี้ตั้งขึน้โดยกฎหมาย ไมใชวากรมประชาสัมพนัธก็สามารถไปตั้งได หรือสํานกัปลัด สํานักนายก 

อยางคราวนีท้ีเ่กิดขึ้นในกรณีของชอง ๑๑ อยางนี้เปนตน ซึง่มันไมมอีงคกรในการที่จะรับรอง ซึ่งองคกรนี้

เปนองคกรที่สําคัญกวา เพราะฉะนั้นองคกรนี้นาจะตัง้ขึ้นมาโดยกฎหมาย จึงเหน็วาควรจะมีขอความใด 

ที่ระบุใหชัดเจนวาองคกรอิสระนี้ไดตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ตองผานสภา ไมใชโดยรัฐบาลไปตั้ง  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือประเด็นนี้กอนที่จะใหทานอนกุรรมาธิการไดถกแถลง  

ผมจําไดวา ผมเปดวิทยุฟง ไมทราบวาใครไดฟงไหมวา จะมีคนไดออกความเหน็ในเรื่องนี้วาอยากจะให 

องคกร ไมใชใชวา องคกรหนึ่ง ใชคําวา องคกร เฉย ๆ เพื่อที่จะวาไมผูกมัดวาตองมอีงคกรเดียว --------------- 

 

           - ๓/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                      วีรพร ๓/๑ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 ถาเกิดวาองคกรหนึง่เขาวานะ ในคนที่อภิปรายที่ผมไดยินวา มันจะถกู Fix และตอไป 

เกิดมีความจําเปนก็จะทาํใหองคกรอ่ืนเพิ่มข้ึนมาไมได คราวนี้ประเด็นก็อยูทีว่า เจตนารมณของกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ เขาไดรางวรรคนี้เขาตองการอะไร กค็งจะตองมาหาความรูจากทานอนุกรรมาธกิาร 

ทุกทานวา ควรจะมีองคกรหนึ่งองคกรเดียวและเปนองคกรของรัฐ รัฐจัดตั้งขึ้นโดยกฎหมายหรืออยางไร  

ในการที่มาบรหิารเรื่องจัดสรรคลื่นความถี่ใหมันถูกตอง ใหมันเปนธรรม อยากจะฟงความเหน็ของทาน 

อนุกรรมาธกิาร พี่สุกรีเห็นวาควรจะมีองคกรเดียว โดยรัฐจัดโดยกฎหมายหรืออยางไรครับ 

 นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  หามไิดครับ คือองคกรกี่องคกรไมสําคัญ แตองคกรที่ตั้งขึน้มาตรงนี้

คลาย ๆ กับวา กสช. หรือ กทช. ของอดีตที่ผานมา คือต้ังขึ้นโดยกฎหมาย เพราะฉะนั้นในทีน่ี้อาจจะกี่องคกร

ก็ตาม ขอใหเปนองคกรที่อิสระ เกี่ยวของกับทางดานนี้ แตองคกรนี้จะตองตั้งขึ้นโดยกฎหมายอยางเดียว 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  และโดยกฎหมายตองเปนของรัฐดวยไหม 

 นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  เขียนอยางนี้ก็ไมขัดของนะครับ องคกรที่เปนของรัฐ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ของเอกชนก็ไมเปนไร 

 นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ก็เปนไปไดครับ ใหเราตัด ของรัฐออก 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  คือผมก็ไมไดรับผิดชอบตรงสวนหมวดนี้นะครับ แตถาลองคิดดู

ก็มีขอสงสัยอยูเหมือนกนั เพราะวารัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ เขาเขียนวา ทัง้นี้ตามทีก่ฎหมายบัญญัติเอาไว 

แลวเจตนารมณก็คงตองการใหมีเปนองคกรหนึง่ แตตองเปนองคกรของรัฐนะครับ อันนี้ชัดเจน คงไมใช 

เปนองคกรเอกชนแนนอน ที่จะมาควบคมุจัดสรรคลื่นความถี่อะไรตาง ๆ แลวก็ตองเปนองคกรเดยีว มีไว 

คอนขางชัดเจนองคกรหนึง่เทานั้น ก็คงไมมีหลายองคกร เพราะฉะนัน้ถาหลายองคกรมันจะทับซอนในเรื่อง

อํานาจ แตทนีีอ้ยางที่ผมสงสัยวา อาจจะเปนไปไดวาทีม่กีารตัดคําวา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ ในหมวด

นี้ออกไปหมด เกี่ยวเรื่องหมวดสิทธิเสรีภาพ แตการมาตัดตรงนี้ไปมันอาจจะทาํใหไมชดัเจน เพราะถาหมวด

สิทธิเสรีภาพอื่น ๆ ประชาชนมีสิทธิอะไร เสมอภาคอะไรอยางไร ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบญัญัติ ตัดออกไป 

เพื่อรองรับวาใหมีสิทธิใชตามรัฐธรรมนูญนี้ไดโดยตรง โดยไมตองไปรอใหกฎหมายมาบัญญัตอีิกทีหนึ่ง  

แตในตรงสวนนี้มันเปนเรื่องการจัดตั้งองคกรของรัฐข้ึนมา เจตนารมณก็คงตองไปเปนตามที่กฎหมาย

บัญญัตินะครับ การเขียนไวก็นาจะชัดเจน อันนี้ผมจะลองไปสอบถามเจาหนาที่กฤษฎีกาที่เขารับผิดชอบ

เกี่ยวของวา ตดัตรงนี้ออกไปเพราะอะไรนะครับ คําวา ทัง้นี้ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอบคุณทานดอกเตอรวรรณชัย วรรคนีท้านอาจารยอุดมลองดู

วามนัมีสาระหลายอันซอนกนัอยูนะครับ  

 อันที ่๑ คือใหมีองคกรของรฐั ก็แปลวาไมใชของรัฐไมได ตองเปนองคกรของรัฐและตองมี

อิสระดวย องคกรรัฐตองมีอิสระไมถูกใครครอบงํา เปนองคกรหนึ่ง ฟงดูแลวคือมีแคองคกรเดียว ซึ่งพี่สุกรี 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๓/๒ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ก็อยากจะใหเห็นวาตองตัง้โดยกฎหมายดวย ซึง่คําวา องคกรของรัฐ ถาไมบอกโดยกฎหมายอาจจะไมใช

ออกโดยพระราชบัญญัติหรือโดยอะไร อาจจะเปนมติ ครม. อยางนั้นใชไหม ซึง่ถาเปนมติ ครม. พี่เห็นวา 

มันจะทํางานไม Work หรือวามันจะถกูจํากัดตรงไหน มนัจะสูตั้งโดยกฎหมายไมไดอยางไรครับ 

 นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  คือเราจะเหน็วา กทช. หรือ กสช. ที่ในอดีตมันมีปญหา เพราะวา 

รัฐเขามาควบคุม พยายามเขามาไมอิสระ เพราะฉะนั้นถาเมื่อเขียนกฎหมายขึน้มาเปนแบบนี้แลว องคกรนี้

นาที่ตองออกเปนกฎหมายโดยรัฐสภาในการที่จะออกมาใหใช ใหความเปนอิสระของเขาใหมหีลักประกัน

มากกวาครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เชิญทานดอกเตอรวรรณชัย 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ถาดูบทเฉพาะกาลก็จะมีมาตรา ๒๙๕ (๑) ครับ ทีพู่ด 

เกี่ยวกับเร่ืองวา จะตองมีการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งองคกรของรัฐนะครับ อันนัน้ก็จะเห็นชัดเจน 

เพราะฉะนัน้กเ็ลยรูสึกวาตรงนี้มันมาเขียนเอาไวคําวา ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ มนักน็าจะเขียนไว  

มันก็จะไดมาสอดรับกับมาตรา ๒๙๕ ซึง่เขามีระยะเวลาทีว่ายงัเปนบทเฉพาะกาลเขียนรองรับเอาไวนะครับ 

วาจะตองดําเนินการตรากฎหมายภายใน ๑ ป นับแตวนัประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ตามมาตรา ๔๗ วรรคสอง 

ยังไมใหมาใชบังคับภายใน ๑ ป เพราะฉะนั้นตรงนี้มาตรา ๔๗ วรรคสอง เติมไวมันกไ็มนาจะเสียหายอะไร 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  พี่สุกรีเหน็หรือยังครับ ดอกเตอรวรรณชัยอธิบายใหเหน็ตอง 

ขอบคุณนะ คอืส่ิงทีพ่ี่หวงใยมันอยูในมาตรา ๒๙๕ (๑) เนนไวเลยวามาตรา ๔๗ วรรคสอง ไมใหมาใช

จนกวาจะมีการตรากฎหมาย ก็แปลวาองคกรของเราตองตราโดยกฎหมาย อยางนี้รับไดไหมครับ  

ขอบคุณครับ ทานวรรณชัย รูสึกอานกฎหมายแลวโยงไดเกงมาก แสดงวาอานรัฐธรรมนูญปรุแลวใชไหม

ครับ 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ก็ขอสารภาพวายังไมเคยอานเต็มสักที ไมมีเวลา พอดนีกึขึ้นได

วาเขารูสึกจะมีการพูดกันเกีย่วกับเร่ืองพวกนี้เอาไวอยูทาย ๆ พอดีบังเอิญเปดไปเจอเทานัน้ครับ 

 นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ครับ ประเด็นตอไปในมาตรา ๕๐ วรรคสาม บคุคลยอมมีสิทธิไดรับ

การปองกนัและขจัดโรคติดตออันตรายจากรัฐ โดยไมเสียคาใชจายและทันตอเหตุการณ อันนีโ้ดยสวนตัว 

ผมมองเห็นวา จริง ๆ แลวเปนหนาที่ของรัฐในการที่จะดําเนินการที่จะมกีารปองกนัและขจัดภัยอันตราย 

อันนี ้ไมใชวาใหเกิดขึ้นมากอนแลวเอกชนถงึจะไปรัฐ บุคคลถึงจะไปเรยีกรองกับรัฐ ในนี้จริง ๆ แลว 

คือความจริงอาจจะอยูนอกเหนือหนาที่ของคณะอนุกรรมาธิการของเรา แตวาผมคิดวานาที่จะลองไปให

ทานประธานไปอภิปรายดูวา ถาเผื่อมาเปลี่ยนไปเปนอยูในนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐ เกี่ยวกับเร่ืองทางดาน 

สาธารณสุขจะเหมาะสมกวาหรือไม อันนี้เปนความคิดเห็นสวนตวันะครับ 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๓/๓ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ไมมีใครออกความเหน็ ดอกเตอรวรรณชัยวาอยางไร รูสึก 

จะจับคูไดดีมากเลย 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  คือผมก็ยังมาดูแนวนโยบายดานสาธารณสุขนี่ หาไมเจอ 

 นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  อยูในนโยบายทางดานสังคมครับ อยูมาตรา ๗๑ เปนตนไป 

 นายวรรณฃัย  บุญบํารุง  :  แลวจะมทีี่เกี่ยวกับสาธารณสุข ก็ไมมี เขียนไวตรงไหนชดั 

ใชไหมครับ ตรงสวนนี้ถาเปนความเหน็ของผม เบื้องตนก็เหน็วาขณะนี้คอนขางจะเปนรายละเอียดของสิทธิ

ประชาชนที่เขยีนเอาไวในเรือ่งตาง ๆ นะครับ ตอนโยบายเกี่ยวกับสาธารณสุขมาตรา ๗๙ (๒) ก็เขียนไว

กวาง ๆ ซึ่งมนัก็อาจจะคลาย ๆ รวมถงึอนันัน้ คือนโยบายพื้นฐานแหงรัฐเทาที่ผมเขาใจคือเขาจะพยายาม

เขียนไวกวาง ๆ ไมลงไปในรายละเอยีดมากจนเกินไป แตวาในเมื่อประชาชนมีสิทธกิ็ตองเปนหนาที่ของรัฐ 

ที่จะตองจัดหาให เพราะวาถารัฐไมจัดหาใหนี่เขาสามารถใชมาตรา ๒๘ วรรคสามอะไรนั่นไดอยูแลวครับ  

ซึ่งมนัก็มีปญหาเหมือนกนัมาตรา ๒๘ วรรคสาม เทาทีผ่มฟงมาทานอาจารยมีชยัทานกเ็หน็วา สงสัย

เหมือนกนัวาการใชสิทธิตามมาตรา ๒๘ วรรคสาม ถาไมไดมีการดําเนินการในสทิธนิั้น รัฐไมไดทําใหไป 

ฟองศาล ศาลสงสัยคงรับคดกีันไมหวาดไหวแนนอน ก็ยงัสงสัยในทางปฏิบัติวาจะใชกนัอยางไร ก็เลย

อยากจะเรียนเปนขอสังเกตวามันมีปญหาเกี่ยวกับมาตรา ๒๘ วรรคสามเหมือนกนั เพราะเปนของใหม  

สิทธนิี่คอนขางมากเลยครับ ตามสทิธิเสรีภาพทกุเรื่อง 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ที่พี่สุกรีดูมาตรา ๕๐ วรรคสาม ขจัดโรคติดตออันตราย 

โดยไมเสียคาใชจายผมวารัฐไหวไหม คือตอนนี ้๓๐ บาทรักษาทุกโรค มันก็เกิดปญหา คนที่เปนโรคไต 

ซึ่งตองไดรับการเยียวยาตอนนีห้มอบอกวายังไมถึงเวลาเสียท ีไปผลัดแลวผลัดอีกอยูในการที่จะผาตัด 

รักษาไต และผมก็ไมรูวาพอผลัดไปสุดทายก็เลยเหมือนศาลจําหนายคดี คือมันตายกอนครับ ผมก็ไมมั่นใจ 

เสร็จแลวมาบญัญัติถึงขนาดวาเปนหนาทีข่องรัฐไมเสียคาใชจาย แลวทนีี้โรคติดตออันตรายที่มันเยอะและ

คายายังแพงอยู โรคเอดส โรครายแรงอื่น ๆ อีกเยอะแยะ ผมกําลงัอยากจะรูวาบทบญัญัติมันเขียนแลวดี

เปนการทีว่าใหสิทธิกับประชาชน แตรัฐแบกภาระไหวไหม  

 เร่ืองการศึกษาเหมือนกนั ๑๒ ป ๑๕ ป ผมก็ยงัเหน็วาผมเปนผูปกครองผมไมเสีย 

คาเลาเรียน แตคาใชจายผมแพงกวาคาเลาเรียนนะ ผมเริ่มระยะแรกทีว่าเครือขายผูปกครอง ผมเปน

ประธานเครือขาย พี่เชื่อไหม พวกผูปกครองบางคนเขาไมมีสตางค ประธานตองรักษาหนาตองออกใหอีก 

อ้ือเลย ตอนนัน้เปนปแรกที่วารัฐจะไมคอยสนับสนนุเงิน แลวก็เรียนฟรกี็ตองตั้งเครือขายผูปกครอง ผมวาดู

มันเทนะประธาน แตไมไดเร่ืองเลย ตองรับภาระบาน แลวพี่ตองไปดูนะ คาน้ํา คาไฟฟา คาขยะ คาแอร  

คาอะไรทุก ๘ อยางมาเก็บนกัเรียนหมดเลย ตองมีใบเสร็จหมดเลย ผมเลยไมรูวาคําวา ไมเสียคาใชจาย  

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๓/๔ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

คือคาใชจายเฉพาะคาเลาเรยีนใชไหม และคาอื่น ๆ มนัไมรวม แตคาอ่ืน ๆ อาจจะดมูันแพงกวา ผมเลยงง 

ไปหมดวา ผมอยากจะกลับไปเสียคาเลาเรียนอยางเดมิและไมตองเสียคาใชจายจะดีกวาไหม ซึง่ประเด็น 

พวกนี้ผมก็ไมเห็นมีใครพูดเลยนะวาไมตองคาใชจายมนัแปลวา คาใชจายทกุอยางหรอืเปลา ที่พี่สุกรีพูดถึง

ประเด็นวรรคสาม ผมเลยยาวไปถงึการศกึษา เชิญอาจารยอุดมครับ 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมดูแลวมาตรา ๕๐ วรรคสามที่คุณสุกรีพูดถึง นาจะ

เปนเจตนาของผูรางวาตองการจะใหคุมครองมากเปนพเิศษ คลาย ๆ เพิ่มเติมเขาไป เพราะวาถาไปใส 

แนวนโยบายแหงรัฐ เทากับเปนเรื่องรัฐ อาจจะไปดูวาพอจะทาํไดไหม แตถาบัญญัติไวในมาตรานีต้อง

บังคับเลยคือเทากบัวา คนสามารถใชสิทธเิรียกรองตรงนีไ้ดเลยวา ทานจะมาเรียกคาใชจายอะไรจาก 

ประชาชนไมได ทานจะตองลงทนุกับตรงสวนนี้ ซึง่ผมเขาใจวาเปนความใจกวางของผูยกรางตองการจะให

รับรองเต็มที่ ซึง่สวนวาขอวิตกวาจะทาํไดหรือเปลานัน่เปนอีกเรื่องหนึง่ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อาจารยรูไหมทางกฎหมายพอบัญญัติใหเปนสิทธิและ 

เปนหนาที่ของรัฐ แลวถาเกิดมันไมทาํเปนปญหาตอเนื่องเยอะเลยนะ อันที ่๑ อยางที่ผมบอกวาถาเกิดวา

ตองผาตัดไตแลวไมผา หรือรักษาโรครายแรงและไมรักษา คนที่เปนหมอโรงพยาบาลนั้นถาเขาไปแลวผลัด

แลวผลัดอีกและเขาตายก็โดนขอหาประมาทเลยนะ ทาํงานชาก็ถือวาผิดนะ ในแงของศาลปกครองก็คือผิด

แลวนะ แลวทนีี้ประเด็นวาเรือ่ง พรบ. เร่ืองเจาหนาที่ของรัฐละเมิดอีก รัฐตองรับผิดชอบในเรื่องทางแพงและ

เจาหนาที่ของรัฐก็ตองถูกดาํเนินคดี ทานรูไหมวาตอนนีว้งการแพทยเขาหวั่นไหวนะ ผมถูกเจานายเรียกไป

แกปญหาแพทย เขากาํลังจะออกกฎหมายเพื่อคุมครอง มันก็เกิดประเด็นจากที่อําเภอรอนพิบูลย จงัหวัด

นครศรีธรรมราช แพทยรักษาคนไขไสติ่งอักเสบแลวตาย เขาฟองทางแพง ทางกระทรวงเราตองจายเงิน 

ไปแลว เสร็จแลวตอนฟองทางแพงทางแพทยไมสูคดีเต็มที่ เพราะ พรบ. วาดวยความรับผิดใหฟอง 

หนวยงานของรัฐหามฟองเจาหนาที่ของรัฐ และจะไลเบี้ยไดตอเมื่อประมาทรายแรงหรือจงใจ ก็เลยไมคอยสู

ความเต็มที่ พอแพงแพมาฟองอาญา ทนีีม้าฟองอาญาขอเท็จจริงทางแพงมันเดนิไปไกลวาประมาท อาญา 

มันไมตองประมาทรายแรงนะครับ แคประมาทคนตายนีต่ิดคุก มาฟองหมอ ๒ คน หมอคนหนึ่งคนฉีดยาชา 

อีกคนเปนคนลงมือผาตัด เหตุทีฟ่องเพราะวารายงานการชันสูตรพลกิศพสาเหตุการตายบอกวา เกิดจาก

การที่คนไขเจ็บปวดจากการที่ถูกลงมีด ทนพิษบาดแผลไมไหว เขาก็บอกวาหมอประมาท ๒ คน หมอ 

ใหยาใหยาไมไดขนาดกับหมออีกคนลงมดียายงัออกฤทธิ์ไมดี กก็ลายเปนวาหมอซวยเลย ตอไปนี้หมอ

โรงพยาบาลอาํเภอไมรักษาแลวอาจารยวรรณชัย คือเหนื่อยแลวยังตองถูกฟอง เขาบอกวาคนไขอยางนี้เกิน

ศักยภาพของโรงพยาบาลอาํเภอ โยนไปใหโรงพยาบาลจงัหวัด แลวอาจารยวรรณชัยคิดวา คนไสติง่ตอง

เดินทางตัง้ไกล แทนที่จะมีโอกาสรอดกลายเปนไมรอดแลว เขาก็เลยจะออกกฎหมายคุมครองหมอ ซึ่ง

อาจารยดูแลวมันก็เกินไป เขาจะบอกวาการที่บริการเกีย่วกับสาธารณสุข ไมวาจะแพทย พยาบาลจะไดรับ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๓/๕ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

การคุมครองโดยไมตองถูกฟองไมตองถูกรองทุกอยางอยางสิน้เชงิผมบอกที่จะรวบเปนไปไมได ถาหากวา

ถูกคุมครองโดยสิ้นเชงิไมมทีางผาน เอาอยางนี้วาถาเกิดมีกฎหมายคุมครองส้ินเชิงอาจารยอุดม หมอเกิด 

ไมชอบใครมันแกลงรักษาใหมันตายไป อันนี้อาจจะเกิดขึน้นะครับ หรือวาประมาทอยางรายแรงอาจารย

วรรณชัย ลืมเครื่องมือแพทยบาง ผาตัดผดิบาง เปนมะเร็งเตานมซายไปผาเตานมขวาอยางนี ้ผมกาํลังบอก

วามนัจะตองใหความคุมครองคลาย ๆ พรบ. วาดวยการละเมิดของรัฐที่วา เวนแตจงใจ ประมาทรายแรง 

ก็ไมคุมครอง เชิญอาจารยอุดมครับ 

 

                     - ๔/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ               ศิริพร ๔/๑ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  คือผมคิดวาแนวทางที่เขาเขียนไวกค็ือแนวทางที ่

รัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ รับรองไวแคนั้นเอง เขาลอมาแลวเขาก็ตัดคําวา ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ ออก 

เทานัน้เอง คือเปล่ียนถอยคาํบางถอยคาํ แตไมเสียคาใชจาย คือถาดตูามที่เทียบกนั ก็คือวาถาเราไปตัด 

เขาคราวนี้ก็เทากับวาเราไปลดมาตรฐาน ก็มาอภิปรายยืดยาวอีกวา รัฐธรรมนูญนี้ไปรับรองไวนอยกวา 

ป ๒๕๔๐ อีก มันก็จะกลายเปนเสียทางการเมือง ผมมองในแงนัน้ ทัง้ที ่โอ.เค. มีประเด็นนะครับวา  

การเขียนไวอยางนี้ในทางปฏิบัติทําไดหรือเปลา  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ประเด็นนี้จะเอาอยางไรดี 

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  คือผมเหน็ดวยกับทานอาจารยอุดมนะครับ เพราะวาดูจริง ๆ แลว 

วัตถุประสงคของผูรางตองการใหเนนถงึสทิธิของบุคคล ตรงนี้ก็ไมมีปญหา เพราะวาเราจะเนนอยางไรก็ได 

สิทธิของบุคคล จะเอาสวนไหนมาเนนก็ได แตที่ผมเรียนถึงวาถาเผื่อเปนหนาที่ของรัฐแลวนโยบายของรัฐ 

จะตองเกีย่วกบัทางดานนี้ควรจะเขียนลงไปตรงนี้ดวยเพราะเปนหนาทีข่องรัฐที่จะตองทาํทางดาน 

สาธารณสุข ทางดานปองกันโรคภัย โรคติดตอตาง ๆ เหลานี ้เพราะวาในมาตรา ๖๖ ซึ่งผมจะพูดถงึตอไป 

ก็คือเร่ืองสิทธขิองชุมชน ถาเผื่อรัฐมีหนาทีต่องทําตามกฎหมายแลวไมทํา สิทธิของชุมชนสามารถที่จะฟอง

รัฐใหปฏิบัติตามกฎหมายขึ้นมา ขอใหรัฐไปจัดใหมีการปองกนัอะไรขึ้นมา แตตรงนีม้ันจะเกี่ยวของดวย 

มาตรา ๗๙ แตจะเพิ่มอีกวรรคหนึ่งหรือวาอยูตรงไหนก็ได ซึ่งอันนี้เปนหนาที่ของ สสร. ซึ่งเราคงจะไมไป 

กาวกายถึงตรงนัน้เพียงแตวาเปนความคิดเห็น  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ในตรงสวนแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ การเขียนเพิ่ม 

เอาไวมนัก็ไมนามีปญหาอยูแลว เพราะวาบทบัญญัตทิี่ผมเทียบอยางแนวนโยบายเกีย่วกับเร่ือง 

กระบวนการยตุิธรรม ดานกฎหมายและการยุติธรรมก็จะพยายามเขียนไวกวาง ๆ ใหสอดรับกับสิทธ ิ

ในกระบวนการยุติธรรมที่เขียนไวในตัวตน ๆ อยูแลวเหมอืนกนั การมาเขียนเพิ่มไวในแนวนโยบาย 

ก็เทากับวารัฐตองมีนโยบายนี้ใหชัดเจน ผมเหน็วาเขียนไวก็นาจะดี แตวาตรงนัน้ตองไมตัดออก ตรงหมวด

สิทธนิี่ก็ตองเอาไว แตวามาเขียนไวตรงนี้คงไมนาจะเขียนในลักษณะถอยคําตอถอยคําอะไรอยางนี้ แตเขียน 

อยางไรใหส่ือใหไดวามนัหมายถงึรัฐมีหนาที่ในเรื่องการใหชวยในการรักษาฟรี  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เวลาจะไปใสมนัตองอยูในหมวดเปนเรื่องเดียวกนัดวย 

หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ สวนที ่๑ เปนบททั่วไป สวนที่ ๒ ดานความมั่นคง สวนที ่๓  

เร่ืองบริหารราชการแผนดิน สวนที่ ๔ การศาสนา สังคมศึกษา วัฒนธรรม สวนที่ ๕ กฎหมายยุติธรรม 

ทีนีว้าอยู ๆ มนัไมมีสวนเรื่องสาธารณสุขเลย ทนีี้ถาพี่ไปใสในปญหาสงัคมเดี๋ยวก็โดนใครมันวาอีก 

กระทรวงศึกษาวนันี้ออกขาว อยากจะยกเปนหมวดเปนสวนไปเลย เอาไปแทรกไวอยูมาตรา เร่ืองนี ้

ก็ตองมาลงความคิดกันวาสมควรที่จะยกขึ้นมาใสเปนเรื่องอันนี้ไหม เปนเรื่องนโยบายของรัฐไหม ถาควร 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ               ศิริพร ๔/๒ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

จะใสแลวก็ตองหารืออาจารยวรรณชัยเปนพิเศษซึง่อยูกฤษฎีกาวาจะไปแทรกเรื่องสงัคมจะไดไหม  

การสาธารณสุข ในมาตรา ๗๙ (๒)  

  นายมหนิทร สุรดินทรกูร  :  อาจารยวรรณชัยครับ อันนี้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  

ฉบับ ป ๒๕๔๐ บัญญัติไวใชไหม มีตอทายดวยวา ตามที่กฎหมายบญัญัติใชไหม ผมวาตองมีคาํวา ตามที ่

กฎหมายบัญญัติ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คืออยางนี้ เมือ่กี้นี้อาจารยวรรณชัยไดบอกไปแลววา 

ที่กฎหมายบญัญัติตรงสวนตาง ๆ สวนใหญเขาจะตัดออก เพราะวาเขาจะไปรวมไวตรงหมวด ตรงหมวด 

มันจะมีวาเปนตามทีก่ฎหมายบัญญัติแบบเมื่อกี้ที่เราวา แตไมทราบวาในหมวด ๕ ตรงหลักทั่วไปมนัม ี

เขียนวาตามทีก่ฎหมายบัญญัติหรือไมครับ ทานอาจารยวรรณชัย คือถามนัมีอยูขางหนาแลวตรงสวนตาง ๆ 

มันก็ไมตองมาซ้ํา  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ผมนดิเดียวครับ ที่เขาตัดคําวา ตามกฎหมายบญัญัติ 

ออกก็เพื่อตองการใหใชสิทธไิดเลย เพราะวามนัมานัง่เถยีงกนัวาถาไมมีกฎหมายออกมานี่จะใชสิทธ ิ

ไดแลวหรือยัง จะไปเรียกรอง คือในที่ประชุมนี่ผมเขาใจครับ เปนปญหาเรื่อง เราในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ 

ถาเกิดมีอันนีอ้อกมาปุบ ชาวบานเขามาเรยีกรองวา เขาจะขอที่ตรงนี ้แตรัฐยังไมให ผมวาฟองรองกันตาย 

แตวาถามองในแงของผูรางก็บอกวารัฐตองรีบเขาไปทาํโดยดวนเลย ไมอยางนัน้จะถูกชาวบานฟอง 

  นายวรรณชัย บญุบํารุง  :  คอืตรงสวนเหตผุลนี่เกี่ยวกับเร่ือง ทัง้นี ้ตามที่กฎหมาย 

บัญญัติ จะดูไดจากตารางเปรียบเทียบในหนา ๑๑ ตารางเปรียบเทยีบ ๓ ชองนี่อธบิายมาตรา ๒๘ 

เขาจะเขียนอธบิายไวชัดเจน เกี่ยวกับเร่ืองวาทาํไมถึงตัด ทั้งนี้ ตามทีก่ฎหมายบัญญัติ ในหมวดสทิธเิสรีภาพ 

ออกไปทั้งหมด  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  พอไดไหมครับ จําเปนไหม ทีอ่าจารยเขาเปดประเด็น  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  มันก็เปนเรื่องหลักการนโยบายที่จะมีวาควรจะไปเขียน 

ไวใหชัดเจนหรือเปลาในเรื่องสาธารณสุขในแนวนโยบาย 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ถาไปเขียนในนั้นเทากับวารับรองนอยกวา 

ถาพูดจริง ๆ คอืถาเราตองการใหรับรองมากตองไปเขียนไวในเรื่องสิทธิเสรีภาพโดยตรง แตถาเมื่อไร 

ไปเขียนแนวนโยบายพืน้ฐานแหงรัฐรับรองนอยกวา อันนี้ยนืยนั 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  คอืหมายถงึวา สิทธิเสรีภาพยงัคงเอาไว มาตรานี ้

ยังคงไว แตมาเขียนเพิ่มในตรงสวนสาธารณสุข อันนัน้กเ็ปนเรื่องหลักการวาจะเขียนใหชัดไหม ถาเขียน 

ก็เปนการผูกมดัรัฐวารัฐตองมีนโยบาย คลาย ๆ มันสอดรับกันวามีสิทธ ิแลวรัฐก็ตองมีหนาที ่ถายายนี ่

ผมไมเหน็ดวยครับ  



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ               ศิริพร ๔/๓ 
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  นายทรง บัณฑินนัท ิ :  ขออนุญาตทานประธาน ในมาตรา ๕๐ วรรคสาม ผมมีความเห็น

วาในสวนที ่๙ มันบอกไวชัดเจนมนัมาสอดรับคําวา บริการสาธารณสุขและสวัสดิการของรัฐ ทีนีม้นัก ็

มาเสริมจากทีอ่าจารยอุดมแลวก็ทานตัวแทนกฤษฎีกาใหความเหน็ไว มันมาสอดรับกับแนวนโยบายพืน้ฐาน

แหงรัฐในมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่งที่เปนบททัว่ไป แลวก็มามาตรา ๗๙ (๒) ความเหน็ของผมมันสอดรับกัน 

อยูแลวหรือไม คลาย ๆ วาเหมือนกับวามนัสัมพันธกนัอยูแลว นีม่าเนน เพราะเขาถือวาหรือเปนนโยบาย 

ของรัฐอยูแลว และสวนอันนัน้ก็เปนการบริการหรือไม  

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  ผมไมขัดของนะครับ เพราะวาอันนี้อยางที่อาจารยอุดมพูด 

คือมันเปนการย้ําสิทธิ แตวามันอยูที่วาในมาตรา ๖๖ สิทธิชุมชนในการที่จะรองขอตอรัฐใหปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย ถาเผื่อเขียนลงไปอยางนีห้มายความวาชุมชนหรือวาบุคคลก็สามารถที่จะไปดําเนินการ 

ที่จะขอใหรัฐไปดําเนนิการใหมีการปองกนัใหเด็ดขาดเรือ่งนี ้อันนี้ถาเผื่อเขียนเอาไวมันก็เปนอีกแงหนึง่ 

นะครับ ซึง่ผมไมขัดของถาเผื่อวาจะไมมกีารที่จะนําไปเสนอตอกรรมาธิการยกราง  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  อันนี้ผานไปกอน เชิญตอครับ  

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  อันนีป้ลีกยอยนิดหนึ่งนะครับ ในมาตรา ๕๔ บคุคลที่ไรที่อยูอาศัย 

ไมมีรายไดเพยีงพอยอมมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ ผมมคีวามเห็นวาความชวยเหลือจากรัฐ ซึ่งรัฐ 

อาจจะใหเงนิกอนหนึง่แคนัน้ก็จบหรือวาใหเปนเดือนและใหเขาจบ แตไมไดแกปญหาทางดานที่อยูอาศัย 

ก็ปลอยใหคนมาเรรอนอยู อันนี้เปนจุดที่ผมคิดวาไมทราบวาจะจํากัดความวาความชวยเหลือของรัฐควรจะ 

มีขอบเขตอยางไรบางหรือเปลา ที่ประชุมนีช้วยพิจารณาดู  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เสนออยางนี้ดีไหมครับวา บคุคลที่ไรที่อยูอาศัยและมีรายได 

เพียงพอรัฐตองจัดที่อยูอาศยัให มันมากเกินไปไหม หรือจัดนี่จะจัดแบบไหนตามฐานานุรูปหรือพูดงาย ๆ วา

จะไปจัดแบบเปนคฤหาสนคงไมได แตวาเปนหนาที่รัฐตองจัดที่อยูอาศัยให เพราะวาพี่บอกวาให 

ความชวยเหลอืจากรัฐมนักวางเหลือเกนิ ชวยใหเงนิ ๑,๐๐๐ บาท ก็ชวยแลว ๕๐๐ บาท ก็ชวยแลว พี่จะเอา

อยางไรด ี

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  ถาเขียนอยางนี้ผมมองภาพวา จริง ๆ แลวมนัก็เพียงแตวาเขียน 

ลงไปเทานัน้เอง แตไมไดแกที่ตนเหตุเลย คือคนเรรอนผมจะเรียนใหฟงวา ลูกสาวผมไปทําการสํารวจ 

พวกเรรอนทีห่วัลําโพง จะเหน็ชัดเจนเลยวาเด็กทีเ่รรอนอยูทีน่ั่นมาจากตรงไหน ซึ่งถายังปลอยอยูอยางนี ้

มันก็เกะกะ มนัก็จะมีอยางนี้ มีคนมาอยูที่หวัลําโพงอยูเปนประจาํ กรมประชาสงเคราะหคือมีหนาที่ในการ 

ที่จะเอามาและไปไวที่ไหน ไปชวยอยางไร ตองมีที่อยู ที่อยูนี้อาจจะอยูในกรมประชาสงเคราะห หรือ 

อาจจะอยูที่ตรงไหน ไมใชเขยีนไวกวาง ๆ อยางนี้  
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  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คืออยางที่ผมตั้งโจทยข้ึนมาและใหพวกเราปรับแกวา บคุคล 

ที่ไรที่อยูอาศยัและไมมีรายไดเพียงพอ รัฐตองจัดที่อยูอาศัยและหางานให หรือวาอยางไรดี ผมต้ังโจทย 

นะครับ ปรับแกได  

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  ผมขอที่ประชุมนะครับ เพราะวาอันนี้ผมก็ตันเหมือนกัน คือดูแลว 

หนาทีพ่วกเราในการที่จะมองเหน็วาภาพตรงนี้มนัมีปญหาไหม ถามีปญหาเรา Raise เร่ืองขึ้นมาเพื่อที่จะ

ตองมาชวยกนัพิจารณาดูวาตรงนี้เหมาะสมไหม ที่จะแกไขไหม ซึ่งผมเองไมไดยึดติดวาอยางนีม้ันไมดี  

อยางนี้มนัดีแตวามนัมีปญหาอยูอยางนีค้วรจะแกอยางไร  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขณะนี้กรมประชาสงเคราะหทําอยูใชไหม เวลานี้ทาํอยู 

เชิญอาจารยมานิตย 

  รองศาสตราจารยมานิตย จมุปา  :  ผมวาถาเราลงรายละเอียดวารัฐตองชวยเหลือ

อะไรบาง บางทีมันจะไปสัมพันธกับเร่ืองงบประมาณ สวนประเทศไทยไมมีจริง ๆ นีค่รับ แลวก็มาตรานี ้

จะอันตรายตรงทีว่าถาไปเขยีนลงรายละเอียดวาตองจัดหาที่อยูอาศยัอะไรให คนเรรอน รัฐธรรมนญูนี ้

ประกาศใช สมมุตินะครับ ใชมาตรา ๒๘ วรรคสามฟองทันทีครับ วารัฐตองจัดหาให  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  แตวาคําวา ชวยเหลือ นัน่กวางดีใชไหม  

  รองศาสตราจารยมานิตย จมุปา  :  คืออยางไรนะครับ แมเขาตัดคําวา ทั้งนี้ ตามที่

กฎหมายบัญญัติ ออกเพื่อเปดชองใหคนสามารถอางบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไดโดยตรง แตวาในทาง

ความเปนจริงรัฐก็ไปออกกฎหมายกาํหนดรายละเอียดในแตละเรื่องอยูดีวาจะชวยแบบไหน อยางในเรื่อง

คนชราเราก็ใหรายละ ๓๐๐ – ๔๐๐ บาทตอเดือน จะใหมากใหนอยขนาดนั้นก็ข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐ 

แลวก็งบประมาณดวย เพราะวาถาไปใหชวยหมดทกุอยางมนัจะเปลี่ยนปรัชญาของประเทศไทยไปสู 

รัฐสวัสดิการ อันนัน้จะเปนอีกเรื่องหนึ่งทีใ่หญมาก 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  อาจารยคิดวาตรงนี้เหมาะสมใชไหม  

  รองศาสตราจารยมานิตย จมุปา  :   ผมวาอันนี้ก็คือมันเติมเขามา แตวาผมวาถาลง 

รายละเอียดถงึขั้นวาอะไรครับ คือในดานหลักการตรงนี ้โอ.เค. ครับ แตวาสวนรายละเอียดวาจะชวย 

อยางไร อยางไรมันตองออกเปนพระราชบญัญัติ ผมวาแคนี้ใชไดแลวครับ  

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  มาตรา ๖๖ วรรคสาม สิทธิของชมุชนจะฟอง ผมคิดวาชุมชน 

ในทีน่ี้คงไมใชนิติบุคคล เพราะฉะนั้นตรงนีค้งจะมีปญหาอยูนิดหนึ่ง เพราะวาสิทธิของบุคคลในการที่จะฟอง 

มีอยูแลว อยูในมาตราขางตน แตนี่เขียนวาสิทธิของชุมชนในที่นี ้ผมไมรูวาจะมกีฎหมายออกตามมา 

อีกหรือเปลาพวกนี ้ 

 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ               ศิริพร ๔/๕ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ผมเขาใจวาตรงสวนนี้มนัเปนการบัญญัติรองรับพวก 

สิทธิในการฟอง คือมีปญหาวาคือตามกฎหมายเรื่องอํานาจฟองมันตองเปนนิติบุคคล ตองเปนบคุคล 

ที่เกีย่วของอะไรอยางนี ้แตถาเปนแคชุมชนอะไรอยางนีม้ันไมเปนลักษณะเปนบุคคลที่จะสามารถมีอํานาจ 

ฟองไดตามกฎหมาย การมาเขียนอยางนีก้็ทําใหชุมชนมี 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือตอนนี้ถามกีฎหมายรองรบัสิทธิแลว คําวา สิทธิชมุชน 

ถาเปนความเห็นของผม ชุมชนกลุมขนาดไหนก็ไดในชมุชนนัน้ จะเอากี่คนกฟ็องได คือหมายถึงวารวมกัน

เปนโจทก แตวาความเสยีหายแตละคนมบีัญชีอยู ซึ่งถาเกิดวาในชมุชนนัน้มีอยู ๑๐๐ คน เกิดรวมกันได 

๒๐ ก ็๒๐ ไปกอน และที่เหลือมันจะรวมกันอีกเทาไรไปฟองเมื่อไรก็ได แตวาสิทธพิื้นฐานถูกบญัญัติไวแลว 

คําวา สิทธิชุมชน ไมจาํเปนตองนิติบุคคล อยาไปมองภาพวาตองเปนเกษตรกร ตองเปนอะไรที่ตอง 

จดทะเบียน หรือวามีกฎหมายวาเปนนิติบคุคล คําวา สิทธิชุมชน เขาบัญญัติใหกวางขึ้นมาเพื่อใหประชาชน

ใชสิทธิไดงายขึ้น ไดเต็มที่ข้ึน เพราะฉะนัน้แลวคําวา สิทธิชุมชน ก็คือวาในชุมชนนัน้ไมจําเปนตองทัง้หมด 

อยาลืมวาคดีเราในกรณีที่บญัญัติอยางนีม้ันก็เปดโอกาสใหใชสิทธฟิองรองแบบวารวมกนัเปนคดีเดียวได 

คําวา สิทธิชุมชน ซึง่ถาเกิดวาเมื่อกอนนี้ในความเสยีหายของใครคนนั้นก็ตองฟองเองเปนคดี ๆ ไป แลวมันก ็

กลายเปนวา ๑๐๐ คน ๑๐๐ คดี กลายเปนรกโรงรกศาลอีก แตวาถาเปนสทิธิชมุชนมันเปนบทบญัญัติ 

ใหเหน็วาเปนกลุม ๆ ก็สามารถจะเปนโจทกในคดีเดียวกันได ผมคิดอยางนัน้ เหมือนกนัไหม เชญิอาจารย

มานิตย 

 

           - ๕/๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๕/๑ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 รองศาสตราจารยมานิตย  จมุปา  :  ผมวาอันนี้อาจจะอนัตรายครับ เพราะปญหาของ 

การรางรัฐธรรมนูญครั้งนี ้คอืการเอามาตรามาบวกกนั พอบวกแลวนีไ่ปบวกมาตราใสผิดนี่นะครบั ดูอยาง 

ตารางเปรียบเทียบในหนา ๓๗ จะเห็นนะครับ ในรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๔๐ ใชคําวา สิทธิของบุคคล ตรงนี ้

มันเปนมาตราเอกเทศตางหากขึ้นมาถาผมจําไมผิดนะครับ เพราะมนัคือรับรองวาบุคคลสามารถฟองได  

แตวาพอมาเปนรัฐธรรมนูญ ป ๒๕๕๐ ทีเ่ปนราง ตรงนี้หายนะครับ เปลีย่นมาเปน ชุมชน ถาแปลคือ ชุมชน  

มีสิทธฟิองแตบุคคล  

  นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ยังอยู 

  รองศาสตราจารยมานิตย  จมุปา  :  บุคคลไมมีเขียนแลวครับในรัฐธรรมนูญ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อาจารยมานิตย คําวา สิทธชิมุชน อยางที่ผมกราบเรียนที่

ประชุมไปวาหมายถงึบุคคลที่อยูในชมุชนนั้น คําวา สิทธิชุมชน ก็คือบุคคลที่อยูในชมุชนนั้น จะเปนกี่คนก็คือ

สามารถจับกลุมฟองกันไดนะ  

 รองศาสตราจารยมานิตย  จมุปา  :  อันนี้เปนลกัษณะการฟองเหมือนเปนกลุม เปนตัวแทน

กลุมฟอง แตวาการไมเขียนมัน มันทําใหสิทธิของคนนีท่ี่เปน Individual หายเลย 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือผมกําลังมองวา เขาบัญญัตินี่คือเขาเหน็เปนภาพกวางวา

คนหลายคนถาหากวาอยางของเดิมที่อาจารยดูนะ มนัเปนเฉพาะตัวบุคคลเทานั้นเอง  

 รองศาสตราจารยมานิตย  จมุปา  :  ขอมูลในตัวบทนิดหนึ่งนะครับ มนัคนละเรื่องกนัเลย 

ที่เขาเอามาเทยีบกัน คือในป ๒๕๔๐ มนัเปนเรื่องสทิธิของบุคคลที่จะฟองสวนราชการ แตป ๒๕๕๐ ไป

เปลี่ยนสทิธิบคุคลเปนสิทธชิุมชน มันคนละความหมายกันไปเลย 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมคิดวาเราไปแตะเรื่องนโยบายของการราง 

รัฐธรรมนูญเยอะเหมือนกนันะ เพราะวาทีพ่อเราอภิปรายนี่เราจะไมตรวจรางครับ  

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือผมคิดอยางนีว้าอาจารยอุดมกําลังจะมองวา กระตุนใหรูวา

หนาทีเ่รามีเพยีงใด เราทําลนกรอบไหม เพราะวาสิง่ที่มนัเกนิหนาที่ของเราคือเปนขอสังเกต แตวามิได 

หมายความวาเราจะแตะไมได เพียงแตวาเปนหนาที่ของพี่สุพจนเลขานี่ จะเก็บไปวาสวนตาง ๆ ทีห่นาที ่

ก็คือเปนเรื่องที่วาไปตามหนาที่ และหลังจากที่ไมใชก็คอืเปนขอสังเกต มันทําได เพยีงแตวาประเด็นวาสทิธิ

ชุมชนมนัทําใหสิทธิของบุคคลมันเสียไปไหม ที่อาจารยมานิตย  จุมปา วานี่ เชิญอาจารยอุดมครับ 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมเขาใจวามาตรานี้ตองการให คือเปนขอเรียกรอง

ของพวก NGO ที่ตองการจะใหประชาชนไดเขามารวมกัน คือคงไมไดมองในแงวาเอกชนฟองไมได  

เพราะวาเอกชนแตละคนในฐานะที่เปนคนที่เสยีหาย มนักท็ําไดอยูแลว แตปญหาที่เกีย่วของกับมาตรานี ้

มันเปนปญหาที่รวม ๆ กนั คอืตรงนี้เปนปญหาในเชิงวิชาการอยูดวยวา ชุมชนหมายถึงใคร ถาเราจะตั้ง 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๕/๒ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ขอสังเกตมันกจ็ะถามอยางนีว้า อาจารยวรรณชัยบอกวามีคนอยู ๑,๐๐๐ คน ผมเปนแค ๒๐ คนหรอืวา  

๑๐ คน ผมเปนชุมชนหรือยงัที่จะไปใชสิทธิ คือตรงนีถ้านั่นมนัจะตองไปตรากฎหมายขึ้นมาเลยวา การใช

สิทธิตรงนี้มันคืออยางไร  

 นายเสริมเกียรต ิ วรดิษฐ  :  อาจารยพูดถกู คือผมเปนอยัการก็เหมือนอาจารยสอนหนังสือ

วา ปกติผูที่ใชสิทธทิางศาลตองเปนบุคคล บุคคลคือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคล อันนีถ้ึงจะใชสิทธิทางศาล

ได แตถาเกิดจากรัฐธรรมนญูคราวนีน้ะ มันจะกลายเปนวาบุคคลหลายคนมารวมกลุม ตอไปนี้เขาเรียกวา 

ชุมชนตลาดขวัญ ซึ่งไมใชเปนนิติบุคคลเลย แตวาชมุชนตลาดขวัญนี่ มันจะมีปญหาวา จะตองมตีอไปไหม

วากี่คนใชไหม เพราะวาในชมุชนนั้นม ี๑๐๐ คน แตมาฟองแค ๒๐ คนนี่ ชุมชนตลาดขวัญมีรายนามตาม

บัญชีทายฟอง ๒๐ คน มันกค็งจะเปนอยางนัน้คือ สามารถจับกลุมขึ้นมาฟองเปนคดีเดียวกนัได ทําใหมี

สิทธิเพิ่มข้ึนนะครับในแงการใชสิทธิของศาลนะครับอาจารยวรรณชัย เอาอยางนัน้นะ 

 นายทรง  บัณฑิตนนัท ิ :  ขออนุญาตครับ ผมขอแสดงความคิดเห็นนะครับ ในคําวา สิทธิ

ชุมชน ทางผูรางมีเจตนาเพือ่จะยกลักษณะวาเปนชุมชนใหแลดูมีสิทธหินอย สวนคําวา สิทธิชมุชนหรือ

บุคคล มันกม็สิีทธิอยูแลวในการที่จะฟองถาเปนผูเสยีหายตามกฎหมาย มนัมีอยูในตัวของมนัอยูแลว 

 นายเสริมเกยีรติ  วรดิษฐ  :  มีประเด็นอยูนดิเดียวคือวา ถาไมใสอยางนี้ ถาในหลักของการ

ใชสิทธิศาล จะใชสิทธิตองเปนบุคคล เปนกลุมคนโดยไมใชเปนนิติบคุคลไมได แตอันนี้ประเดน็ของผมก็คือ

วาเรากําลงัจะแปลความวา ตอนนี้กฎหมายเขาตองการที่จะใหใชสิทธทิางศาลไดสะดวกขึ้น และกย็อมรับ

วากลุมบุคคลที่เปนชุมชนกส็ามารถรวมกลุมฟองในคดีเดียวกนัได ไมตองไปแยกการดําเนินคดทีําใหเปลือง

คาใชจาย จึงเกิดบทบัญญัตนิี้ข้ึนมา ผมคิดวานาจะรับไดนะพี ่

 นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ขออนุญาตนะครับ มีตัวอยางดวยนะครับคือ ทีเ่ขียนขอความ 

อยางนี้ผมเหน็ดวย ๑๐๐ เปอรเซ็นต ไมใชไมเห็นดวย แตวาคําวา ชุมชน ในการที่จะขึ้นมาฟองศาลนีน่ะครับ 

ใน  วิ. แพง กด็ี วิ. อาญา กด็ีอะไรพวกนีน้ีน่ะครับ จะตองเปนบุคคล บคุคลในนี้อาจจะเปนนิติบุคคลหรือ

อาจจะเปนบุคคลธรรมดาก็ไดนะครับ เพราะฉะนั้นการทีเ่ขียนเพียงแคนี้เองโดยไมมกีฎหมายมารองรับอีกที

หนึง่วา ชมุชนในนี้เวลาจะฟองศาลนีเ่ขาจะตองทาํอยางไร จะเปนปญหา ผมจะยกตวัอยางเชน เมือ่ครั้งที่มี

การฟองยกเลกิการแปรรูปของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยนะครับ การฟองก็กลายเปนวาพวก NGO  

ซึ่งเปนชุมชนเหมือนกัน แตชุมชนของเขาคือชุมชนกวางในการคุมครองผูบริโภค แลวก็มีประธานมีอะไร 

เลขาตาง ๆ มาฟอง เปนตัวแทนของชมุชนนี้ออกมาฟองตอศาลปกครองนะครับ ซึง่ในขณะนัน้ผมมองวา 

มีอํานาจหรือไม เผอิญวาเปนการคุมครองผูบริโภคซึ่งเขาเปนตวัแทนของความเสียหายของประชาชน เขาก็

มาฟองในองคกรใหญนะที่ไปยกเลิกการแปรรูปเสีย แตเผอิญโดยองคกรในสวนลดลงมานี่มีตัวแทนประธาน 

สหภาพแรงงานเขามาเปนโจทกรวมอยูในนั้นดวย เพราะฉะนัน้ก็จะเกดิความสมบูรณในการตัดสนิของ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๕/๓ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ศาลปกครองแตถาเผื่อไมมีตรงนี้แลวนี่ อยู ๆ ชุมชนที่เกิดขึ้นมาแลว แลวก็ไดรับผลกระทบอะไรก็ได

อยางเชนที่เรือลมอยางนี ้เรือลมที่ชัยนาทอยางนีน้ะครับ ชุมชนตรงนั้นถาจะฟอง ใครจะเปนคนฟองชุมชน

อยางนัน้ เพราะฉะนัน้ตรงนีค้ือ คําวา ชุมชน ควรจะมีอะไรสักอยางหนึง่มารองรับตรงนี้ครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือเราจะอภิปรายกนัแบบละเอียดแตวา มันอยางนี้นะ  

ใชคําวา คํานึง วาเรามีเวลาเรานะอาจารย ที่เราจะตองเอาผลของงานเราไปสง เพราะวาตอนนี้ลูกคาเขารอ

อยูเราปรุงอาหารอรอยเกนิไป แตลูกคาไปแลวไมได มันจะตองรีบสงกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญใหทัน

ดวย ผมชอบนะที่ชวยถกแถลงกนัอยางละเอียด แตวาทานตองมองกรอบเวลาดวยวา ถามนัไมเดนิหนาแลว

มันไปไมทนั ผมกําลงัจะมองบอกพี่ประเดน็นีน้ิดเดียววา ที่มีสิทธิแลวกต็องมีหนาที่ พอชุมชนหรือบุคคลฟอง

ก็ตองยอมรับวาตัวเองตองมีภาระผูกพนัวา ถาฟองไปกระทบเขาตวัเองก็ตองถกูฟองกลับไดเชนกันใชไหม 

ถูกไหม เพราะฉะนัน้แลวนะ คําวา ชุมชน ผมนะอาจารยมานิตยก็คือ ตองไปบอกวามใีครบาง กี่คน สมมุติ

วา ๑๐๐ คนวาในคดีนัน้ทีฟ่องวา ชุมชนบางบวัขวัญ ๒๐ คน ตามรายชื่อและที่อยูทายฟอง และ  

๒๐ คนนี้ตองรับผิดชอบ เพื่อที่เวลาเกิดไปกระทบเขาตวัเองก็ตองถกูฟองเหมือนกนั เพียงแตวาอะไรรูไหม 

บทบัญญัติวาสิทธิชุมชนนี่มนัเกิดสทิธิอันหนึง่ขึ้นมา คืออาจารยวาคณุมาฟองเปนคดีเดียวกันได คุณ

ประหยัดคาใชจาย เพราะถาเกิดรางอยางเดิมวาเปนบุคคลนี่ ใชไหมพีม่หินทร มันกต็องไปฟองแยกคนละ

คดี ๆ เปลืองคาใชจาย อันนีม้ันเทากบัวา เหมือนกับวาเปนบทบัญญัตทิําใหใชสิทธิศาลสะดวกขึน้ ประหยัด

ข้ึนเทานัน้ แตวาสทิธิตาง ๆ ที่ในรางเดิมนีม่ันเหมือนเดิมทุกอยาง เพยีงแตวามารวมกลุมกนั ดําเนนิคดี

เทานัน้แหละพี่ ผมวานาจะไปไดอาจารยนะ เอาอันอ่ืนนะพี ่ตอไป โดยเฉพาะของพีสุ่กรีมีประโยชนมากนะ 

มันเสียดายวาทานฝายเลขาเครื่องเราชา ดีเซล 

 นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  คือที่พูดไปทั้งหมดนี่นะครับ ไมไดหมายความวาจะทาํใหมนัเลย

เวลาแลว เลยเวลาที่จะเสนอความคิดเหน็สิ่งเหลานี ้แตวาผมอยากใหเขียนไวในบันทึกวา คณะ 

อนุกรรมาธกิารของเรานี่เราไดมีการพิจารณาในรายละเอียด เราไดมีการทํางาน เราตองการทีจ่ะใหเหน็วา

บางสวนสามารถสะทอนใหทานประธานในฐานะที่อยูในกรรมาธกิารหรืออยูใน สสร. อะไรก็ตาม ใหเปน

ขอสังเกตของเขาในการที่เขาจะเอาไปอภิปรายในนั้นไดไหม ถาเผื่อมีใครที่จะพูดถงึปญหาประเดน็เหลานี้

นะครับ เพราะฉะนัน้ผมคิดวาเราทาํหนาทีต่รงนี้ คือถาเผือ่เราทําหนาทีอ่ยางเดยีววา ผมจะตรวจวาเวนวรรค

ตรงไหน ตรงไหนควรจะติดกัน อันนั้นเปนเพียงนัน่เทานัน้เองนะครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือผมตองชมพี่กอนวาพีท่ําการบานมา แลวประเด็นที ่

พี่ยกมีสาระดี เพียงแตวาบางอยางมนัก็มคีําอธิบายแลวไปอยูตรงมาตรานั้นมาตรานี ้บางอยางมนัก็ยัง 

ตองไปตกไปเติมไปแก แตส่ิงหนึ่ง สาระของพี่มนัอยูในรายงานการประชุม แลวก็รายงานนี้จะตองนําเสนอ 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๕/๔ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

กรรมาธิการใหญ ซึง่ถากรรมาธิการใหญเขาเหน็วาเปนประโยชนในสวนที่มนับกพรองนี ่ก็อยางทีพ่ี่มานิตย

วา ก็ตองสามารถที่จะไปแปรญัตติไดในประเด็นสําคัญตรงนี้ เพราะตอนนี้ตองแปรแบบตีขลุมคลุมกวางไว

กอน อยางที่บอกใหฟงวา รางที่เขาไปแกใหตกผลึกนี่มนัถูกจํากัดพี่มหนิทร ผมยงับอกวาแลวถาเกดิแปร

ญัตติขลุมไวนี่นะ สัก ๓๐  ๔๐ ประเดน็นีน่ะ ปรากฏวาเขาไปแกใหเราสกั ๓๐ ประเดน็ เหลือ ๑๐ ประเด็น

นะ มันก็ผิดหลักการวายงัไมทันจะรูวาเขาจะใหไมให เขาเรียกวามาโวยวายกอน ภาษานี้ภาษาจิก๊โกนะครับ 

แตก็ตองทํามนัถูกเงื่อนเวลานะพี่ พี่วาประเด็นอื่นนะครบั 

 นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ตอไปเลยนะครับ มาตรา ๗๗  (๔) ใชคําวา ใชหลักการบริหาร 

กิจการบานเมอืงที่ดีเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการ อันนีน้ะครับ ผมไมทราบวาอันนี้มี Define ไวตรงไหน 

วาหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีถาอันไหนถึงจะถอืวาเปนการบริหารที่ดนีะครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดษิฐ  :  มันมีอยูในพระราชกฤษฎีกา อาจารยวรรณชัยหารือนิดหนึง่ 

คือมาตรา ๗๗ (๔) พี่สุกรีเขาตั้งประเด็นวา ที่แนวนโยบายการบริหารราชการแผนดิน (๔) ของมาตรา ๗๗ 

วาจะตองดําเนินการเพื่อใหเปนการบริหารราชการแผนดินไปอยางมปีระสิทธิภาพ แลวก็ใชหลกัการบริหาร

กิจการบานเมอืงที่ดีเปนแนวปฏิบัติราชการ คําวา ที่ดี เปนอยางไร ผมเขาใจวาคงจะเปนพระราชกฤษฎีกา

ใชไหม เชิญครับอาจารยมานิตย 

 รองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา  :  คํายังมีปญหา คือดานคําในหลกั เพราะวาใน

กฎหมายฉบับเดียวกนั ถาตองการเจตนาเดียวกนัไมควรจะใชคําที่ตางกัน ยกตัวอยางเชน ทีเ่ปดประเด็น

เร่ืองมาตรา ๗๗ (๔) ที่บอกหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ีมันมพีระราชกฤษฎีกาจริง แตวาลองดูอีก 

อันหนึ่งครับ มาตรา ๘๓ (๒) หลักธรรมาภบิาล ๒ อันนี้  

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ความหมายอนัเดียวกัน แตวามนันาจะใชถอยคํา ก็ทาํ

เหมือนกนัใชไหม 

 รองศาสตราจารยมานิตย  จมุปา  :  ใชครับ นอกจากนัน้คําเหลานัน้จะตองมีความชดัเจน 

ซึ่งเปนดานรูปแบบของกฎหมาย ตองมีความชัดเจน แตวาในตวันีห้ลายคําจะโผลเขามา บางคําไมเปนที่พงึ

พูดเพื่อใหเกิดการบันทึกไว ไมมีใครกลาแตะ แตวาอยางธรรมาภิบาลกบัหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

หลักนิติธรรมพวกนีน้ะครับ ยังไมใชคําที่มขีอยุติใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งถาใสเขาไปอันตรายกวา  

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ฉบับป ๒๕๔๐ ไมมีใชไหมครับ 

 รองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา  :  ไมมีครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  มันใสใหมนัเทหรือเปลา 

 รองศาสตราจารยมานิตย  จุมปา  :  เขาโฆษณาวามาตราสั้น แตถานับหนายาวกวาป 

๒๕๔๐ เยอะ ยาวกวาบรรทดัตอบรรทัดยาวกวา 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๕/๕ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เขาก็สัญญาวาจะใหมนัสั้นทีม่าตรา ไมไดส้ันที่เนื้อหา  

เขาสัญญานี ่ไมไดสัญญาวาตัวหนังสือจะนอยลง คืออยางนี้นะ ถามานั่งแปลความผมวางานเราไมเดินแน 

เพราะฉะนัน้เรือ่งทีว่าบริหารกิจการบานเมอืงที่ด ีธรรมาภิบาล ถาไมใชเปนปญหาหลักนะ หยวน ๆ ไวกอน 

เอาเฉพาะที่เนือ้ ๆ กอนนะ อันนี้เดีย๋วผมวาเอาไวถกแถลงกนัทหีลัง 

 

                      - ๖/๑

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๖/๑ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  ผมเห็นดวยกับทานประธานเรื่องเวลานะครับ แตวาหยวน ๆ ไวกอน 

ผมไมเหน็ดวย  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือในเมื่อต้ังเราแลว ผมวาเราควรที่จะพยายามออก 

ความคิดเหน็กันเพื่อจะใหมขีอสรุปที่ดี ผมกลัววาถาไมหยวนประเด็นของพีว่ามานี่ชัว่โมงครึ่งนี ่

มันยงัไมหมด ของทานอื่นกม็ีอยู และกว็ันที่ ๑๐ กวาเขาจะเอาของประชาชนและเอาของทกุองคกร 

รวมทัง้ของเราไปดู แลวถาของเราดูวนันีว้นัที ่๙ เหลืออีกไมกี่วนั และของพี่วนันี้ยังไมจบ และของคนอื่น 

อีกละ และตองเอาไปเสนอกรรมาธิการอีก ก็กลายเปนวาเราจะไมกรองประเด็นกนับางหรือ เราจะด ู

ละเอียดทกุประเด็นเลยหรือ คือผมเห็นของพี่สําคัญทกุอยาง แตวาเรามีเวลานอยเอาสําคัญจริง ๆ ไหม 

อยางที่วาธรรมาภิบาล หรือวาบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี มันจะไมเกดิปญหาทีเ่หน็เปนรูปธรรมปลอยผาน 

กอนไดไหม คอืผมไมไดมองขามสิ่งดีงามของพี่ แตขอรองวาเวลาเรามนีอย  

  นายสกุรี  เอื้ออนันต  :  ก็ตกลงนะครับ ก็หยวน ๆ ไปแลวกัน แตวาอันนีค้ือความจริง 

ไมใชหยวนหรอก เร่ืองนี้เปนเรื่องที่วาเขียนไวอยางนี ้ผมเห็นวาดี แตวามีความรูสึกวาถาเขียนอยางนี ้

ในรัฐธรรมนูญมานัง่คิดกันอกีที มานั่งตีความกนัอีกทีมันก็เหมือนอยางอดีตที่ผาน ๆ มา ทําไมวาเราไมทาํ

อะไรใหมันชัดเจนลงไป ไมตองมานั่งตีความกัน นี่คือรัฐธรรมนูญนะครบั เพราะฉะนัน้ผมจะเอามาอภิปราย

ทั้งหมด ทั้งนี้ วัตถุประสงคเพื่อเปนขอสังเกต ทานกรรมาธิการ ทาน สสร. แลวนาํไปนี่จะไปพิจารณาวา 

ควรจะไปพูดหรือไมควรจะพดูก็เปนอนัวานอกเหนือหนาที ่ผมก็ไมมีความคิดทีม่าเพือ่ที่จะทําใหเกดิ 

ทางดานนี ้เขาใจนะครับ เอาเปนวาผานมาตรานี้นะครับ  

  มาตราสุดทาย มาตรา ๗๙ (๓) ก็เพยีงแตวาเปนขอความที่เขาฝากมาแคนั้นเอง ขอความ 

ที่ฝากมาคือผูใหญ หลายตอหลายคนที่ผมไปสัมผัสดวยฝากมาวา ถาเผื่อจะใหมีการปลูกฝงความรู 

จิตสํานึก คุณธรรมกับจริยธรรม ๒ อยางนีย้ังไมเพียงพอ ถาปลูกฝงทางดานความรับผิดชอบตอสังคมดวย 

มันจะเกิดประโยชนกับเยาวชนของเราตอไปขางหนาได อันนี้เปนสวนหนึง่นะครับ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมอยากจะหารอืทางอาจารยทั้งหลาย รวมทั้ง 

อาจารยวรรณชัยนะครับ ประเด็นสุดทายของพี่สุกร ีมาตรา ๗๙ (๓) เกีย่วกับเร่ือง การปลูกฝงความรูสึก 

จิตสํานึกเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม พี่สุกรีเสนอวาควรจะเติมขอความวาความรับผิดชอบตอสังคม 

และสาธารณะ ไมทราบวาจะเหน็อยางไรวาคําวา ความรบัผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ มันกิน

ความหมายอยูในคุณธรรม จริยธรรมแลวหรือยัง หรือวาควรจะตองเตมิหรือไมเติมอยางไร เชิญอาจารยครับ 

มีขอคิดเห็นอยางไรครับ  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ผมเขาใจวาจริง ๆ มันรวมอยูแลว แตวาถาเราจะใสไป 

ผมก็ไมติดใจอะไร เพราะวาเพื่อเปนการย้าํ เพราะวาเรื่องจริยธรรม ผมวาเปนไปไมไดที่คนเราจะเห็นแกตวั 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๖/๒ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

แลวบอกวามจีริยธรรม ก็ตองเหน็แกสวนรวม ตองมีความรับผิดชอบ แตวาถาจะย้าํลงไปผมคิดวาก็ไมติดใจ

อะไร เพราะวาปญหาสังคมเราก็อาจจะมปีญหาเรื่องพวกนีม้าก แตทนีี้วาผมเขาใจวาอนันี้เปนเรือ่งการ 

ตบแตงถอยคําซึ่งผมไมแนใจวา ก็อยางทีบ่อกผมเปนคนที่ประเภทชอบ Limit ตัวเองวาถาจะไปแตง 

จะตองแตงที่ดคูิดวามันมีปญหาจริง ๆ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ขอความวา คณุธรรม จริยธรรม ของมาตรา ๗๙ (๓)  

มันครอบคลุมถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะไหมครับ  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  กเ็ปนความหมายที่กวางก็เหมอืนทีท่านอาจารยอุดมวาไว 

นะครับ แตทนีีค้ือคํานี้ก็มกีารพูดกันคอนขางเยอะเหมือนกนัคําที่ทานสุกรีเสนอมา Social responsibility 

Public responsibility ซึ่งบานเราขาดเยอะมาก และการขาดมันทาํใหมีผลเกี่ยวกับเร่ืองการบังคับใช

กฎหมาย คือคนไมคอยเปนธุระ เวลามีปญหาอะไร สวนใหญคนไทยจะชอบวาธุระไมใชอะไรอยางนี ้ก็เลย

ไมคอยกระตือรือรนบังคับ  ๓๐ คนก็เลยละเมิดสิทธกิันคอนขางมาก เพราะเราไมมพีวกความรับผิดชอบ 

ตอสังคม ทาํใหบานเมืองมนัวุนวายมาก 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กเ็ห็นวาถึงแมจะคลุมแตถาเนนก็ไมเสียอะไรใชไหมครับ 

โดยเฉพาะเพือ่ใหรูจักตระหนักในการรับผิดชอบตอสังคมและสาธารณะ อยางไรฝายเลขาชวยเขยีน 

บอกวาใหเนนหนอยแลวกนั มาตรานี้ใหเนนไปหนอย มันจะไดใหเหน็ความสาํคัญตรงนี ้คนเรามันขาด 

ตรงนี้กนัเยอะ เชิญอาจารยอุดมครบั  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ทาํการบานมานิดเดยีวครับ ผมขออนุญาตดูเปน 

บางมาตรา ผมดูมาตรา ๑๓๕ (๒)  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ชวยบอกวาของอาจารยอุดมเสนอ แตวาเวลารวมแลว 

ฝายเลขาไมตองไปบอกชื่อกไ็ด หมายถงึวาเปนภาพรวม 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ผมคิดวาเปนมาตรา ๑๓๕ (๒) บอกวา การออกเสียง 

ลงคะแนน ตองมีคะแนนเสียงเหน็ชอบดวยในการที่จะใหออกใช ผมวา ประกาศใช มากกวา คือคําวา 

ออกใช มันเปนภาษาซึ่งมันไม การพิจารณารางในมาตรา ๑๓๕ การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สาม 

ตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบดวยในการที่จะใหออกใช คําวา ออกใช เปนภาษาซึ่งผมคิดวาภาษาพดู 

ผมเสนอวาถาเปนเรื่อง ประกาศใช มนันาจะเปนภาษาที่เปนทางการมากกวา  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทางฝายกฤษฎีกา ถอยคํา ออกใช  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  เดี๋ยวอาจจะตองไปดูเทียบกบัมาตราอื่น ๆ ทีพู่ดถึงเกี่ยวกับ 

เร่ืองกรณี รับ พรบ. ทั่ว ๆ ไปเขาเขียนอยางไร 

 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๖/๓ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผมตองยกใหทางกฤษฎีกา เพราะวาเขาเปนคนกาํหนด 

รูปแบบของกฎหมาย อยางไรอาจารยวรรณชัยระหวางนี้พลกิไปนะครับ ปญหานี้เดีย๋วเชิญอาจารยอุดม 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ผมขออนุญาต ในมาตรา ๑๓๘ ในวรรคหา บรรทัด 

ที่ ๒ กอนสุดทาย รางพระราชบัญญัติที่เสนอตอรัฐสภาตองเปดเผยใหประชาชนทราบ ผมคิดวาตรงนี ้

ถาบอกวาเปดเผยอยางไรนาจะดีกวา คือการเปดเผยนีม้ตีั้งหลายอยางวาใบประกาศหรือวาจะติดประกาศ 

อยางไร อันนีผ้มเรียนวาในทางปฏิบัติคําวา เปดเผยใหประชาชนทราบ มันกวางเกนิไป คือถาเขียนอยางนี ้

ผมไมทราบวาในทางปฏิบัติเขา ถาเผยแพรผมยังพอมองเห็น แตวาพอมาเปดเผย ผมเสนอตรงนี้เทานั้นเอง

วาดูแลวขอความมนักวาง ๆ โดยที่เราไมรูวามันทําอยางไร  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  อาจารยวรรณชัย ผมวาเปดเผยมันพูดเปนภาษาพูด เผยแพร 

ดีกวา  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ในมาตรา ๑๔๔ ผมคิดวาการเขียนภาษานี้มนัทาํให 

ไมคอยเขาใจวาเรื่องของการเมื่อจะเอารางพระราชบัญญตัิที่ถูกยับยั้งไวจะเอากลับมาพิจารณาใหม 

มันก็จะมี ๒ สวน คือตามมาตรา ๑๔๓ (๒) กับ (๓) แตเขายอตาม (๓) ไว ผมอานนะครับ  

รางพระราชบญัญัติที่ตองยบัยั้งไวตามมาตรา ๑๔๓ นัน้ สภาผูแทนราษฎรจะยกขึ้นพิจารณาใหมไดตอเมื่อ

เวลาหนึง่รอยแปดสิบวันไดลวงพนไปนับแตวันทีวุ่ฒิสภาสงรางพระราชบัญญัตินั้นคนืไปยังสภา

ผูแทนราษฎรสําหรับการยับยั้งตามมาตรา ๑๔๓ (๒) อันนี้คือกรณีหนึ่ง และนับแตวนัที่สภาใดสภาหนึง่ 

ไมเห็นชอบดวย สําหรับกรณกีารยับยัง้ตามมาตรา ๑๔๓ (๓) คือผมเขาใจวา ละไวในฐานที่เขาใจวา และ 

หมายถงึวาและเวลา ๑๘๐ วนัไดลวงพนไปนับแต คือวิธกีารเขียนมนัไปยอจนทําให คอืผมไมรูวาผมตีความ

ถูกหรือเปลานะครับ เพราะม ี๒ กรณี คือการยับยัง้โดยวฒุิสภาตามมาตรา ๑๔๓ (๒) กับยับยั้งโดยกรณีนี ้

ก็คือวาไมเห็นชอบดวยหลงัจากที่มาปรึกษาหารือกนัแลว กย็ังไมผาน ทีนีถ้าเกิดวาจะยกขึ้นมาพิจารณา 

กันใหมจะตองเวนระยะเวลาไว ทนีี้วา ๑๘๐ วนัลวงพน หมายถงึ ลวงพนนับแตเวลาไหน มนัก็จะมีตาม 

(๒) กับ (๓) ถาดูตามนีน้ับแตเวลาที่ไมเหน็ชอบดวยมันเลยอาจจะแปลความไดเหมอืนกนั ไมตองให 

รอเวลาถงึ ๑๘๐ วัน คือการเขียนมันเขียนแลวมนัละความจนทําใหเกิดความสงสยัวาตกลงจะใหเวน 

๑๘๐ วนัหรือเปลา  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ดูแลวมีปญหาไหมครับ 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  คอืตีความก็คงเปนลักษณะวาตีความก็คือใหมันใชบังคับได 

แลวดูมีเหตมุผีล ซึ่งจะตีความกนัในลกัษณะอยางทีท่านอาจารยอุดมสงสัยก็โอกาสนอยที่จะตีความ 

ไปอยางนั้น แตวามนัก็มีปญหาได ถาเขยีนไวใหชัดเจนก็ดีครับ ทานอาจารยอุดมกอ็ยากจะใหเพิม่คําวา 

พน ๑๘๐ วัน มาเขียนซ้ําเอาไว  
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  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือถาเกิดวาลอไปปบจะทําใหหมดปญหา ก็เติมไปครับ  

ทางฝายเลขาเติมลอไปหนอย  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  แตหลักตีความนี้ ตีความอยางนัน้คงไมนาจะได เพราะตีแลว 

มันตลก ตีแลวมันเปนไปไดอยางไรทีจ่ะใหทําทันที อันนี้ แลว และ นี่ผมไมทราบวาตองใชหรือ หรือเปลา 

เพราะดูเร็ว ๆ กรณีใดกรณีหนึ่งมนัไมใชทั้ง ๒ กรณี  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ตามทนัไหมครับ เชิญตอครับอาจารยอุดม  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ในมาตรา ๑๔๘ ผมเห็นวาคาํวา การพิจารณา 

รางพระราชบญัญัติที่ประธานสภาผูแทนราษฎรวินิจฉัยมีสาระเกีย่วกบัเด็ก สตรี และคนชรา หรือผูพิการ 

ผมคิดวามนัไมนาจะมาแบงอยางนี ้เด็ก สตรี คําวา และคนชรา ผมวาตัด และ ออกไปก็ได หรือผูพิการ 

หรือทุพพลภาพ ผมวาตัดออกไปสักคําหนึง่ เพราะวาผมเขาใจวาเดิมเขาหมายถงึเดก็ สตรี และคนชรา 

กลุมหนึ่ง แลวก็ไปเปนผูพกิาร ผูทุพพลภาพอีกกลุมหนึ่ง เพราะฉะนั้นตองตัดคําวา และ ออกไป  

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ผมไมทราบตรงสวนนี้คํานี่มันมี อันนี้เห็นดวยกับชุมชน 

แตทีนี้เร่ืองถอยคําผมไมทราบวามนัมทีี่อ่ืนพูดถึงพวกคนดอยโอกาสอะไรหรือเปลา พวกกลุมนี้ครับ  

รูสึกจะมีในชมุชน ในสิทธิ ในกระบวนการยตุิธรรมหรือเปลา  

  รองศาสตราจารยมานิตย จมุปา  :  มีมาตราตน ๆ เขยีนวา ผูพิการหรอืผูทุพพลภาพ ม ี

แตไมไดเขียนคําวา หรือ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  แลวก็จะใชขอความแลวตัดออกก็เปนเด็ก สตรี คนชรา 

ผูพิการหรือทพุพลภาพ เอาอยางนัน้ ตัด และ กับ หรือ คําแรกออก เชญิครับ อาจารยอุดม  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ในมาตรา ๑๔๙ ผมเขาใจวาในวรรคสอง จําเปน 

หรือเปลาครับวา ที่บอกวาในกรณีที่อายุของสภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยบุสภาผูแทนราษฎร 

มันเปนขอความซึ่งมนัซ้ํากันกับในวรรคแรก เพราะวาผมดูวาตรงนี้ไมเห็นมีอะไรที่ทาํใหจําเปนตองมา

กําหนดใสตรงนี้ซ้ําไวอีก เพราะวาอยางไรกต็ามภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกมนักเ็ปนตัวกาํหนดอยูแลว 

เพราะวาวรรคแรกเปนเรื่องวากฎหมายที่คาง คือสวนที่รางที่คางอยูใหตกไป ทนีี้บอกวาจะเอามาพจิารณา

ใหม มนัก็คือภายหลงัจากการที่มีการเลือกตั้งทั่วไปอยูแลว ผมเลยไมเหน็ความสําคัญวาทําไมจะตองมา 

เขียนขอความตรงนี้  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  สรุปแลวก็คือวาในวรรคสองใหตัดขอความ ในกรณีที่อายขุอง 

สภาผูแทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยบุสภาผูแทนราษฎร นี่ตัดออกไปเลย กเ็อาภายหลงัมาเลย ข้ึนจาก

ภายหลงัก็ไมตองมาลอ ฝายเลขาตัดออกไปเลย ฟุมเฟอย นีเ่ปนผลรายจากการที่ยกรางไมใหตรวจราง 

ไปบางแสน          - ๗/๑ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๗/๑ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  ทานรองประธานผมมีติดใจนิดเดียว อันนี้คิดไวนานกอนที่จะ

มาประชุมอีกครับ ทีนี้คาํวา อายุของสภา  

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  : ในวรรคนีห้รือเปลาครับ 

 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  : ในวรรคนี้คือคําวา อายุของสภา ความจริงสภามนัมีอายุไดไหม

คือผมไปตีความวาการดํารงตําแหนงของสภาผูแทน หรือสมาชิกวุฒิสภามันมีแคนี ้แตมีหลายมาตราระบุไว

เลยวา อายุของสภาผูแทนราษฎรและอายขุองวุฒิสภาอะไรนี่ มนัไมใช 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ควรจะใชคําวา 

 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :   ในระหวางวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎร หรือเมื่อสภาถกูยุบอะไรอยางนีก้็วากันไป อันนี้มนัโยงตั้งแตมาตรา ๙๙ ทานไปดูนะครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือคําวา อายขุองสภาผูแทนราษฎร ทุกแหงในรางรัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้ ควรจะแกไขใหม ทกุแหงเปน ในกรณีที่ยังไมส้ินสดุวาระการดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ยังไมส้ินสุดหรอือยางไร จะเอาอยางไรดีอาจารยมานิตย 

 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  เขียนมาตรา ๙๙ แลวกนัครับ อายุของสภาผูแทนราษฎร 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทานมหินทรบอกวา สภามนัไมมีอายุแตวาสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรมันมีสภาพเริ่มตนและสิ้นสุด 

 รองศาสตราจรยมานิตย  จมุปา  :  จริง ๆ นี่สภาผูแทนราษฎรมีอายุตามวาระของสมาชิก

ในสภา เพราะถือวาเขามาพรอมกันนะครับ แตในรางนีท้ี่นาจะมีปญหาคือวาระของนายกรัฐมนตรี 

ตางหาก เพราะวานายกรัฐมนตรีมันอิงกับสภาแตตัวสภาเราเขียนขึ้นมาแตไหนแตไรแลววา สภามีวาระ  

มันมาพรอมกนั ถาไมอยางนั้นมนัเปดสภาไมไดนะครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คือในกฎหมายอื่นทานอาจารยมานิตยมนัไมมีเขียนเรือ่งอายุ

ของสภา มนัมแีตวาการสิน้สดุสมาชิกภาพการเปนสภาผูแทนราษฎรใชไหม แตวาโดยปริยายอาจารย

มานิตยกําลงัพูดวา มนัเปนที่เขาใจวาไมมบีทบญัญัติกฎหมายวาสภามีอายุเทาไร 

 รองศาสตราจารยมานิตย  จมุปา  :  นี่อยางไรครับ ในรัฐธรรมนูญนี่ละครับสูงสุดแลวที่

กําหนดได  

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ไม มันไมไดมบีอกวาสภามวีาระ มีแตวาวาระของสภาสิน้

อํานาจ อาจารยลองไปดูสิ 

 รองศาสตราจายมานิตย  จมุปา  : สภาสิ้นสุด ในความหมายนีก้็คือหมายถงึวา สมาชิก 

ในล็อต ๆ นั้นส้ินสุดลง 

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๗/๒ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็คือเราเขาใจกัน แตวามนัไมมีบทบัญญัตทิี่เปนตวัหนงัสือทีนี้

พอไมมีนี ่อยู ๆ มันจะมาวา อายุของสภาขึน้มาโผลข้ึนมาไดอยางไร พีม่านิตยเขาถามวา มนัเปนถอยคําซึ่ง

เราเขาใจแตเวลาเรารางรัฐธรรมนูญขึ้นเปนกฎหมายสงูสุด ควรจะใชถอยคําที่ดีที่สุดไหม ตองการอยางนี้  

เปนถอยคาํทีเ่ราเขาใจ แตมนัจะมถีอยคําที่ดีที่สุดไหม 

 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  คือวาระการดาํรงตําแหนงของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร ไมได

กําหนดเลยนะวามกีี่ป เพียงแตบอกเริ่ม แตกลับมาระบอุายุของสภาผูแทนราษฎรวามี ๔ ป 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อยูในมาตราอะไร 

 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  มาตรา ๙๙ อันนีก้็เอามาจากฉบับป ๒๕๔๐  

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ถาอยางนั้นในมาตรา ๙๙ มนัมีอยูแลวครบั มาตรา ๑๔๙ 

ประเด็นไมเกดิ 

 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  ก็ตองแกเหมอืนกนัครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ไมเอาครับ ผานไปกอน ขออนุญาตครับ 

 นายมหนิทร  สุรดินทรกูร  :  ได ผมสะกิดใจเฉย ๆ  

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ขอบคุณอาจารยมานิตย เมือ่กี้ผมถอนคาํพูดนะ มนัมีแคนั้น

ผมยอมถอนนะ ผมเปนประธานผมถอน ถาผิด ผมไมดื้อหรอก 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ทานประธาน ผมเหน็วาชื่อในสวนที่ ๘ กอน 

มาตรา ๑๕๐ การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ ผมวาเปนการควบคุมการตรา

กฎหมายไมใหขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญนาจะไพเราะกวา เพราะใชคําวา การควบคุมการตรากฎหมายที่

ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ จริง ๆ แลวภาษามันนาจะเปนเรื่องควบคุมไมใหครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ผมเขาใจ แลวความหมายมนัตางกันดวย คือควบคุมที่ขัดหรือ

แยงนี่อาจจะทาํไดแตถูกคุมไวบาง แตอาจารยมองวาทําไมไดเลย เพราะรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด

อะไรจะมาขัดหรือแยงไมได ไมวาจะขัดหรอืแยงนอยเพยีงใดก็ไมไดใชไหม 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ครับ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  วาอยางไรทานอนกุรรมาธิการ คุณสุพจน เลขาก็ทาํหนาที ่

เปนเลขายอเลย เห็นดวยนะ อยางนัน้ก็แกตามอาจารยอุดมนะครับ การควบคมุการตรากฎหมายไมใหขัด

หรือแยงรัฐธรรมนูญครับ 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  มาตรา ๑๕๑ ผมเขาใจวาจริง ๆ ตองใชคําวา ใหนาํ 

ข้ึนมานําหนาบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐  

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๗/๓ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ยายใชไหมครับ เมื่อยายแลวก็บอกวา ใหนําบทบัญญัติ 

มาตรา ๑๕๐ มาใชบังคับ ใสผิดที่ เขาตองการเนนมาตรากอนใชไหม เปนอยางไรครับทางฝายภาษา 

ไมขัดของนะครับ แกตามนี ้เอา ใหนํา มาอยูขางหนานะครับ ตามทนัไหมฝายเลขานกุาร โอ.เค. 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  มาตรา ๑๕๓ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  นี่อยางไร เขาแกเปนอยางนี ้มาตรา ๑๕๑ แกเปนวา ใหนํา

บทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ มาใชบังคับ เอา ใหนาํ มาขึ้นหนานะ โอ.เค. ไหมครับ ทันไหม ถาไมทนัยกมือ 

นะครับ เชิญครับ 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  มาตรา ๑๕๓ มนัขึ้นมาเปนวลี ซึ่งมันไมมีตัวนํา  

ก็เขียนวา การบริหารราชการแผนดินเรื่องใดที่เปนปญหาสําคัญที่อยูในความสนใจของประชาชน เปนเรื่องที่

กระทบถงึประโยชนของประเทศชาติ รือประชาชน หรือเปนเรื่องเรงดวน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจแจง

เปนลายลักษณอักษร คือขอความตอนตนมันกลายเปนเอาหัวขึน้มากอน แลวมาบอกวาใหสมาชกิแจงเปน 

ลายลักษณคืออันนี้จะเปนเรื่องของกระทูสด ผมเขาใจวาควรจะขึ้นวา ในกรณีที่เกี่ยวกับ มากกวาคอื 

หมายถงึวามนัตองมีขอความอะไรที่มนันาํความตรงนัน้ เติมขอความตรงนี้เขาไป เพราะไมอยางนั้นมนัจะ

กลายเปนวาเอาอะไรไมรูมานําเปนคลาย ๆ Head เอาไวกอนซึ่งก็ตองทําได ผมคิดวาในกรณทีี่เกี่ยวกับ  

แลวกันครับ เพราะวาไมอยางนั้นไมรูในกรณีที่การบริหารราชการ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เปนอยางไรอาจารยวรรณชัย 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  คือเห็นดวยกบัอาจารยอุดม แตวา เกีย่วกับ อาจจะไมมีก็ได  

ในกรณีที่การบริหารราชการแผนดินเรื่องใด เราก็ตัดคําวา ที่ ออกไป ที่ตอนทายครบั 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ฝายเลขานุการเตมิมาตรา ๑๕๓ นะ ในกรณีที่ อยูขางหนา 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  การบริหารราชการแผนดินเรื่องใด แลวก็ตดัคําวา ที ่ 

หลังออกไป เปนปญหาสําคัญ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เมื่อแกแลวก็จะเปนวา ในกรณีที่การบรหิารราชการแผนดิน

เร่ืองใดเปนปญหา คาํวา ที่ ตรงนี้ออกนะ ขอบคุณมากครับ เชิญตอครับ 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ขออนุญาตครับบรรทัดที่ ๓ ที่วา หรือที่เปนเรื่องเรงดวน ที่  

ก็ตัดออกดวย 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ตัดตรงบรรทัดที่ ๓ ออก คาํวา ที่ โอ.เค. ครับ เชิญอาจารยอุดม 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมคิดวามาตรา ๑๕๔ แตอันนีย้ังไมคอยแนใจวา 

เขยีนไปแลว คือเขาใชคําวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในมาตรา ๑๕๔ หลงัจากที่เสนอญัตติขอเปด

อภิปรายลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติดังกลาวตองเสนอชื่อผูสมควรดํารงตาํแหนงนายกรฐัมนตร ี



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๗/๔ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

คนตอไป ซึ่งเปนบุคคลตามมาตรา ๑๖๗ วรรคสอง คือเขาใจครับ แตวาเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๑๖๗ 

วรรคสอง ซึ่งเปนผูสมควร อาจจะดีกวาที่ใชคําวา ซึ่งนี้มาอธิบายตามหลัง ผมเขาใจวาคําวา ซึ่ง มนัดู  

ซึ่งเปนบุคคลนะครับ โอ.เค. วาตองเสนอชือ่บุคคลตามมาตรา ๑๖๗ วรรคสอง ที่เปนผูสมควรดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรี เดี๋ยวผมอานทัง้วรรคนะครับ ก็คือวาญตัติดังกลาว 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  มาตรา ๑๕๔ วรรคไหนครับ 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  วรรคหนึง่ครับ ที่บอกวา มีสิทธิเสนอชื่อเปดอภิปราย 

เอาตั้งแตยอหนาแรกนะครับ สส. จํานวนไมนอยกวาหนึง่ในสี่ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มอียูของสภา

ผูแทนราษฎร มีสิทธิเขาชื่อเสนอญัตติขอเปดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไมไววางใจนายกรัฐมนตรี ญัตติ

ดังกลาวตองเสนอชื่อบุคคลตามมาตรา ๑๖๗ วรรคสอง ที่เปนผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคน

ตอไปดวย คือหมายถงึวา ผมตองการจะเอามาขยาย สลับตําแหนงหนอย 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ปรับแกทันนะ ตรงญัตติดังกลาวตองเสนอชื่อบุคคลตาม

มาตรา ๑๖๗ วรรคสอง ที่เปนผูสมควรดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไปดวย ตามนี้นะครับ 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  ขออนุญาตครับ ของอาจารยอุดมก็เสนอตัดตอนทายนดิหนึง่

ที่วา ที่เปนผูอะไรนี่ สมควรกไ็มตองแลว กค็ือที่สมควรไปไดเลย 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ก็วาไปเรื่อย อาจารยอุดมตอไปครับ 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ผมขออนุญาตในมาตรา ๑๕๖ พูดถึงเรื่องวาในกรณี

ผมอานนะครบั ในกรณี สส. ซึ่งไมไดอยูในพรรคการเมืองที่สมาชิกในสงักัดนัน้ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี  

มีจํานวนไมถึงเกณฑที่จะเสนอญัตติ อันนีค้ือเขาตองการจะชวยใหวา แทนที่จะตองมีจํานวนมาก อาจจะมี

จํานวนไมถึงกไ็ดนะครับ ตอนทายบอกวา เมื่อคณะรัฐมนตรีไดบริหารราชการแผนดนิมาเกินสองปแลว 

มาตรา ๑๕๖ ครับ ผมอยากจะใหระบุวา หมายถงึคณะรัฐมนตรีชุดใด เพราะวาในกรณีที่ดํารงตําแหนง 

มาเกนิกวา ๒ ป มันก็อาจจะเปนชุดที่สองไดไหม หรือวาชุดไหน เพราะวามนัเปลี่ยนโดยการลาออก แลวก็

ชุดใหมเขามาทําหนาที ่หมายถึงเฉพาะชุดนั้นหรือเปลา  

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เฉพาะชุดแรกหรือเปลา 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  เฉพาะชุดที่ทาํงานมาครบ ๒ ป  

 นายเสริมเกียรติ  วรดษิฐ  :  สรุปแลวก็คือวาอาจารยกําลังจะใหเกิดความชัดเจนวาคําวา 

สองปตองมาแถลง หมายถงึวาทกุชุด 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  หมายถึงชุดไหน ผมยังสงสยัเจตนา 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  เพราะวาถาไมเขียนไว กลัววาจะแปลวาชุดแรกชุดเดียว  

อยางนัน้ใชไหม เชิญครับ 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๗/๕ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  อาจารยวรรณชัยเขาใจความผมไหมครับ คือหมายถงึ

วาแนนอนถาชุดแรกทํางานมาเกนิกวา ๒ ป โอ.เค. เขาใจตรงนี้ได แตสมมุติวาแทนที่จะชุดเดียวในวาระ  

๔ ป เขามาเขาแทนที ่เขาเพิง่ทาํงานมาไดปเดียว แตวาเมื่อรวมกับชุดแรกแลวมันกวา ๒ ปแลว ตรงนี ้

เขาจะขอยื่นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจไดไหม คาํวา คณะรัฐมนตรี มันถูกระบุชุดไหมครับวา  

เมื่อคณะรัฐมนตรีไดบริหารราชการแผนดนิ หมายถงึวาคณะรัฐมนตรีชุดนั้นหรือเปลา ชุดทีจ่ะถกูเปด

อภิปรายไมไววางใจ 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  คืออยางนี้อาจารยวรรณชัย มันมีความหมายแนนอน เพราะวา 

ครม. สามารถปรับเปลี่ยนไดตลอดเวลา ทนีี้คําวา ๒ ป หมายถงึวา ครม. ตั้งแตเร่ิมเปนหรือวา ครม.หลังจาก

ปรับเปลี่ยนแลวถึงจะมาเริ่มนับ ๒ ปใหม ตรงนี้ไมมีความชัดเจน เพราะวามีรัฐมนตรีบางคนถูกปรับเปลี่ยน

เขามาได ๒ เดือน แตวาขณะนั้น ครม. มันเริ่มตนมา ๒ ปแลว จะอภิปรายรัฐมนตรีคนนี้ไดแค ๒ เดือนได

ไหม เพราะมนัเพิง่ทํางานเพียง ๒ เดือน ไปอภิปรายมัน แตในนี้เขาเขียนวา ๒ ป หมายถงึ ครม. คําวา ครม. 

คือไมใชรัฐมนตรีคนนั้น ตอง ครม. ทั้งชุด กเ็ลยเกิดปญหาวา ตกลงจะเอาอยางไรกันแน 

 นายวรรณชัย  บุญบํารุง  :  คือผมก็ยังไมเขาใจเจตนารมณหลักการของตัวบทบัญญัตินี้วา

ตองการอยางไร แตถาตามหลักการนาจะเปนอยางที่ทานประธานวา คือถาการอภปิรายรัฐมนตรคีนไหน 

ก็ควรจะใหเขามีเวลาแสดงฝมือเสียกอน  

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  โดยเขียนวา ครม. ใชไหม คอือยางนี้ ถาตรงนี้บอกวา 

เมื่อรัฐมนตรีไดบริหาร ก็คือรัฐมนตรีคนนัน้มันจบเลยใชไหม ถาไมใชใช ครม. ใชรัฐมนตรีคนนัน้ เชิญครับ

อาจารย 

 รองศาสตราจารยอุดม  รัฐอมฤต  :  ทานประธานครับ คือมาตรานีม้ันซอนเงื่อนไวอยู 

ตรงที่วา โดยปกติพรรคฝายคานที่ไมเปนรัฐบาลยื่นญัตติ คือคร้ังหนึง่ หมายถงึสมัยหนึง่ยืน่ไดคร้ังหนึง่  

แตวาตองมีจาํนวนในการทีจ่ะเขาชื่อกนั ๑ ใน ๔ หรือ ๑ ใน ๕ แลวแต แตวากรณีมาตรา ๑๕๖ มันมา 

เขียนวา ถามีไมถึง เพราะวารัฐบาลอยางนายกทักษิณจะรวมคนไวไดเยอะ ฝายคานมจีํานวนไมถึง  

มาตรา ๑๕๖ ก็มาเปดชองใหวาเทาทีม่ีอยูมายืน่ญัตติได ทนีี้ปญหาก็เกิดขึ้นวา ในกรณีนี้หมายถงึ

คณะรัฐมนตรีชุดไหน 

 รองศาสตราจารยมานิตย  จมุปา  :  ผมมีทางแกนะครับ แมในทางหลกัการอาจจะโตเถียง

ได แตวาถาในทางถอยคาํ เนื่องจากเราไมมีอภิปราย ครม. ทั้งชุด ถาเปลี่ยนเปนถอยคําวาอะไรครับ ตั้งแต

วาเมื่อคณะรัฐมนตรี เปนวา เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีไดบริหารราชการแผนดินมาตอเนื่องเกนิกวา  

สองป คือถาเราตองการเวลาเรื่อง ๒ ป แตนั่นอกีเรื่องหนึง่วาเหมาะสม ไมเหมาะสม  

 



คณะอนุกรรมาธิการตรวจรางรัฐธรรมนูญ                       วีรพร ๗/๖ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อาจารยมานิตยปรับนิดหนึ่งไดไหม คือรัฐมนตรีมันตองวา  

ผูนั้นดวย 

 รองศาสตราจารยมานิตย  จมุปา  :  เมื่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ี

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  ทีนี้คาํวา หรือ เกิดจะไมเอานายกรัฐมนตรี เกิดจะเอารัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณอยางนี ้ถาคณุไมเอารัฐมนตรีนั้นมนัก็แกวงอีกถูกไหม ก็เนนไปเลยผมเหน็ดวย

นะครับ 

 รองศาสตราจารยมานิตย  จมุปา  :  คือทานประธานมนัจะมีอยางนี้วา มันมีทัง้ ๒ รูปแบบ

คือ ๑. ตัวคณะรัฐมนตร ีจริง ๆ เปลี่ยนแครัฐมนตรีบางคน อยางเชน สุรยุทธ ๑ สุรยทุธ ๒ สุรยทุธ ๓ เราจะ

นับตอนไหน หรือวาเปลีย่นทั้งชุดเลย เปลีย่นนายกรัฐมนตรีทั้งชุดเลยนะครับ ชุดแรกทํามา ๖ เดือนลม  

ตั้งรัฐมนตรีชุดใหมข้ึนมา ถามวาที่วา ๒ ปเราจะนับต้ังแตแรกเลย หรือวาจะนับเฉพาะชุดนั้น 

 นายเสริมเกียรติ  วรดิษฐ  :  อาจารยครับ เมื่อกี้อาจารยมานิตยกับผมพยายามจะพูด 

แกปญหาตรงนี้วา เราไมเอา ครม. แลว เราจะเอาวาจะอภิปรายนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี โอ.เค. ไหม 

 

                      - ๘/๑  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๘/๑ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

แตวาถาจะเอา ครม. ทัง้คณะมันก็คือเหมอืนกับตัวนายกนัน่ละ ประเด็นนี้ตองฝากพี่มานิตยไปแลววา 

เจตนารมณของกรรมาธกิารยกรางตกลงปญหาของเรามันเกิดขึน้แลววา ถาหากบญัญัติอยางนี้ ถาเกิด 

รัฐมนตรีคนหนึ่งเพิ่งเขามาถกูปรับแกได ๒ เดือน และคาํวา ๒ ปของ ครม. ไปอภิปรายเขามนัคงไมเหมาะ

แน ยงัไมทนัทาํงานก็ถูกอภปิรายเลย ก็เลยอยากจะใหเอาปญหานี้ไปปรับแกใหไมมปีญหา  

  ประธาน  :  ก็ใหฝายเลขาบนัทึกไปอยางนี้ไดไหมครับ เมือ่คณะรัฐมนตรี  

หรือนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีผูนั้นไดบริหารราชการมาเกนิ ๒ ปแลว ครม. หรือ รมต. ผูนัน้ 

  นายวรรณชัย บญุบํารุง  :  คอืผมสงสัยกรณีนี้มันเปนกรณีเปนนายกหรือรัฐมนตรี 

รายบุคคลไมมีกรณีอภิปรายคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ มาตรา ๑๕๖ ใชเฉพาะนายกกับรัฐมนตรีทั้งคณะนี่ไมมี 

แตอันนี้เขาเนนนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีเปนรายบุคคล  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทานอาจารยอุดมวาตอไป 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  มาตรา ๑๕๘ ผมสงสัยขอความสดุทาย ผมอาน 

ทั้งมาตรานะครับ ในกรณีทีม่กีารประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อต้ังกระทูถามในเรื่องใด 

เกี่ยวกับงานในหนาที่ หรือการอภิปรายไมไววางใจนายกหรือรัฐมนตรผูีใด ใหเปนหนาที่ของนายกรัฐมนตร ี

หรือรัฐมนตรีผูนั้นตองเขารวมประชุมสภาผูแทนราษฎรหรือวุฒิสภาเพื่อช้ีแจงหรือตอบกระทูถามในเรื่องนั้น 

ดวยตนเอง เวนแตมีเหตุจาํเปนอันมิอาจหลีกเลี่ยงไดทําใหไมอาจเขาชีแ้จงหรือตอบกระทู ตองแจงให 

ประธานสภาผูแทนราษฎรหรือประธานวุฒสิภาทราบกอนหรือในวันประชุมสภาในเรือ่งดังกลาว 

นี่ขอความมันตกไปเลย ไมรูวาอะไรตกไป คําวา ทราบกอน หรือในวนัประชุมสภา มนัตกขอความอะไรไป 

บางอยาง  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือแจงใหทราบกอนหรือแจงในวนัประชมุสภาก็ได คงอยางนัน้ 

คือเขาให ๒ อยางก็กลายเปนวาถามี ๒ อยางแลวทาํไมไมใสอันสุดทายไปเลยวา ใหทราบกอนในวนัประชุม

สภา ไมตองมหีรือ พอมหีรือข้ึนมาก็แจงได ๒ อยาง ก็บอกวา แจงใหทราบกอนวนัประชุมสภา มันกจ็บไป 

แกเสียหนอย อาจารยวรรณชัยวาอยางไร 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  คือพอเนนในวันมันก็คลาย ๆ เขายังมีสิทธิในวันประชมุ 

ก็ยังแจงได คือถากอนวนัประชุมมันจะตีความวาตองกอน คือใหสิทธทิี่วาเขาทําไดทั้ง ๒ อยาง  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เอาอันเดียวดีไหม แจงใหทราบกอนวนัประชุม 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ตคีวามวาในวนัประชุมเขาแจงไมได  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ถาอยางนัน้อนันี้ถาแจงในวันประชุม กอนมกีารประชุมดีไหม 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  คือกอนประชุมมันจะตีความวา ก็ตองวันกอน กอนทีจ่ะเริ่ม 

ประชุม 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๘/๒ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  กอนมีการประชมุ ไมใชกอนวนัประชุม กอนมีการประชุม  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  แตเหตุจําเปนอาจจะเกิดในวันประชุม 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ยืน่วนันี ้แตกอนมีการประชุม ก็แกขอความเปน กอนมกีาร

ประชุม 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  คือผมเหน็วาคําวา กอนหรือในวนั ความหมายมนัก็ใชได 

ความหมายนัน้อยูแลว ถาไปเปลี่ยนแปลงแลวหาเหตุผลอธิบาย  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คืออยางนี้อาจารยวรรณชัย ผมกําลงับอกวา ผมรับไดทกุอยาง 

แตผมกําลังคดิถึงคนที่มนัชอบตีรวน มนับอกวาผมมาแจงในวันประชมุ แตวาเขาประชุมเชา ผมไปแจงบาย 

ก็เปนวันประชมุเหมือนกนั ผมก็ไมผิดกติกา กน็ี่ผมจะเปนศรีธนญชัย ทุกวนันี้มนัมีปญหาเพราะศรธีนญชัย 

ก็เลยอยากจะบอกวา สุดทายจะบัญญัติวาจะเขียนอยางไรใหมันสัน้และกันศรีธนญชัย แจงใหทราบ 

กอนมกีารประชุมสภานี้จะจบไหม  

  ประธาน  :  กพ็อได หรือวาจะเอาคําวา กอน หรือ ทิง้ไปวา แจงใหทราบอยางชา 

ในวนัประชุมสภาในเรื่องดังกลาว  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ไดเอาอยางไรก็เอา ขอใหความหมายมนัไมผิดแลวกัน 

  ประธาน  :  เอาก็เขียนไปเสนอและกนั  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  และเขาจะเอา ไมเอาเรื่องของเขา  

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  เขียนไปทั้ง ๒ อยางไดไหมครับ แลวแตที่ประชุมนะครับ 

  นายเสริมเกยีรติ วรดิษฐ  :  ได คือเรามีตัวเลือกนะครับ พีก่ี่ตัวก็ไดและใหเขาเลือกเอา 

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  ที่อาจารยอุดมพูดผมคิดวามนัสมบูรณ กอนการประชุมสภา 

ในวนันัน้ อันนีก้็ขอความเดิม และก็ตามทีท่านประธานวาอีก ทัง้ ๒ อยางและใหเขาเลอืกแลวกนั 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทานฝายเลขาเอา ๒ อยางไปใหเลือก ตอครับอาจารยอุดม 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ผมในมาตรา ๑๖๑ ผมมีปญหาอยางเดียวเกี่ยวกับเร่ือง 

การลงออกเสยีงประชามติ ในวรรคสี่ในตามทายหนา บอก การออกเสยีงประชามติตองเปนการ 

ใหออกเสียงเห็นชอบหรือไมเหน็ชอบในกจิการตามที่จดัใหมีการออกเสียงประชามติ และการจัดการ 

ออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญหรือเกี่ยวกบัตัวบุคคลหรือคณะบุคคลจะกระทาํ 

มิได คือตรงสวนนี้มนัเขียนไว ผมไมรูวาถาในทางเอาไปบังคับใครจะเปนคนไปทวงวาอนันี้มนัขัดตอ 

รัฐธรรมนูญ คอืมันดี หมายถึงวา โอ.เค. เราจะไปลงประชามติในลกัษณะที่เพื่อจะใหทาํอะไรที่มนัขัดตอ 

รัฐธรรมนูญไมให ทําไมได แตวาผมอยากตั้งเปนขอสังเกตไววาตรงนีป้ญหาวาใครจะเปนคนมาแยง 

 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๘/๓ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ประชาชนแยงไดไหม  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ตรงนีค้รับ ที่ผมอยากใหดู ใหเขียนตรงนี้ใหชัดเจน 

เพราะวามาตรการตาง ๆ ทีจ่ะบอกวาประชามติที่จะลงมันขัดตอรัฐธรรมนูญ  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ผูออกเสียงประชามติ ดีไหม 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ผมอยากใหหามาตรการวา ถาเกิดวามีคนเหน็วามันขัด

หรือแยงตอรัฐธรรมนูญตรงนี้จะเชื่อมอะไรตรงไหน จะขอใหใครเปนคนทาํหนาที ่

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  มันมีอยางนีน้ะครับ มันมีอยูในมาตราอะไรตน ๆ ที่บอกวา 

สามารถฟองศาลรัฐธรรมนญูไดแตฟองทีอ่ื่นไมได มันมตีรงนี้อธิบายไดไหมวาถาจะใชสิทธิอันนี้ในการ 

ที่ไปแยงไดไหม  

  รองศาสตราจารยมานิตย จมุปา  :  มันจะไมถูก เพราะมาตราทีว่าตองใชสิทธิทางอ่ืนไมได 

อยูที่มาตรา ๒๐๘ แตมนัจะเปนเรื่องถกูละเมิดสิทธหิรือเสรีภาพ อันนี้เปนเรื่องการจดัการ 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ทีนีว้าใครจะเปนคนโตแยงและโตแยงที่ไหน เพื่อใหมนัเกิดผล

วาทําไมได  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ผมต้ังขอสังเกตไปไดไหมครบั คือไมไดแยงในแงของ 

Concept  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  อยางวรรคสี่ใครจะเปนคนไปโตแยงและโตแยงกับใคร 

กับองคกรใด ใหเขาไปหาคําตอบเอา โอ.เค. อาจารยวาตอ 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  ผมขออนุญาตนดิหนึง่ครับ มาตรานี้ในวรรคนี้ที่บอกวา 

และการจัดออกเสียงประชามติในเรื่องที่ขัดหรือแยงรัฐธรรมนูญหรือเกีย่วกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคล 

จะกระทาํมิได ทนีี้คุยกับอาจารยวนันี้แลวมนัคนละเรื่องกบัตอนตน เพราะตอนตนในหลักการของวรรคนี้ 

มันก็คือวาการออกเสียงประชามติตองใชวธิีออกเสียงเหน็ชอบหรือไมเห็นชอบ คือหลักการมีอยูแคนั้น 

วิธีการใหเห็นชอบหรือไมเหน็ชอบ ใชอยางอื่นไมได แตวาตอนทายของวรรคนี้มนัเปนหลกัการใหญเลย 

ของทั้งมาตราวาการออกเสยีงประชามติในเรื่องที่ขัดแยงตอรัฐธรรมนญูหรือเกี่ยวกบัตัวบคุคลกระทํามิได 

ก็คือเปนการหามทัง้วรรค ทั้งมาตรา ก็นาจะยายไปไวที่อ่ืน 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ยกไป ๑ วรรคไดไหม เปนวรรคทายไดไหม 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  มาเปนวรรคสามอะไรทํานองนี้ก็ได  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ผมขออนุญาต มาตรา ๑๖๔ มีลักษณะการเขียน 

แบบขึ้นหัวขออีกเชนเดยีวกนั มนัจะตองมกีารนาํ ในกรณี เพราะวามาถึงก็รางพระราชบัญญัติ ใชคําวา 

อะไรครับ ในกรณีที่  



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๘/๔ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  เอาอยางไรอาจารยวรรณชัย ในกรณทีี่ หรือวาในกรณีอะไรดี 

  รองศาสตราจารยมานิตย จมุปา  :  ตัวนี้จะคนละอนักับเร่ืองการเอาตามมาตรามาใช 

อันนี้คือรางในทางภาษานาจะเปนประธานของประโยคและมันนาจะเริ่มได ตางจากมาตราที่บอกวา 

มาตรานี้ใหเอามาใช แตตองวานาํ ในกรณีอะไรอยางนีขึ้้นมา อยางรางประธานของประโยคมนักบ็อกแลววา

มันคือตัวรางอะไรอยางนี้ครับ ถาใสกรณีเขาไปมันก็จะทําใหเกิดมากเกินไปหรือเปลา ผมเหน็วาไปได 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  บอกวามันเปนประธานไมไดครับ เพราะวาตอง

วิเคราะห เขาบอกวาสภาผูแทนราษฎรคือประธานนะครับ ประโยคนี้ สภาผูแทนราษฎรจะตองวเิคราะห 

และพิจารณารางใหแลวเสร็จ คือจริง ๆ แลวขอความตรงนี้ไมไดบอกวาใหรางเปนประธาน คือเปนเรื่อง 

พวกนี้สภาผูแทนราษฎรจะตองพิจารณาและวิเคราะห 

  ประธาน  :  ถาใชคํานีน้ําหนา ในการพิจารณาราง พรบ.  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ในการพิจารณาราง เติมคําวา ในการพิจารณา  

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ผมใกลจะหมดแลวครับ มีมาตรา ๑๖๖ อยางเดียวครับ 

ผมสงสัยคําวา เงนิรายไดของหนวยงานใดของรัฐที่ไมตองนาํสงเปนรายไดแผนดินใหหนวยงาน 

ของรัฐนั้นดาํเนินการ คือผมไมทราบวาหนวยงานใดของรัฐเปนหลกัการที่เขียนไวแลวหรือยงั ผมไมทราบ 

อาจารยวรรณชัยพอรูไหมครบั 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คืออยางนี้ มนัมีอยูบางหนวยงานที่ไมตองสงเปนรายไดแผนดิน 

อยางเชนวา ของศาลยุติธรรมก็ไดรับยกเวนอยู อันนีม้ันเปนเงนิไดของหนวยงานของรัฐ และก็มนัยงัมีอ่ืน ๆ  

ที่แทรกซอน อยางเชนวา สํานักงานประกนัสังคม เงนิกองทนุประกนัสังคมก็ดี เงนิกองทนุทดแทนก็ด ี

อันนี้มนัก็ไดรับยกเวน คราวนี้ประเด็นวาในกรณีกอนหนานี้เขาไมไดมีภาระที่ตองทํารายการรับจายเสนอ 

ครม. แตตอนนี้มันเกิดเงื่อนไขในรัฐธรรมนูญใหทํา มันก็เหมือนกับเปนการควบคุมการบริหารเงนิ เจตนา 

  รองศาสตราจารยอุดม รัฐอมฤต  :  ติดใจมาก เพยีงแตวายงัสงสยัวาจริง ๆ มนัมหีรือวา 

รับเงินแลวไมตองรายงาน 

  ประธาน  :  มกีรณีอยางเงนิวางศาล เงนิวางศาลนี่ไมตองสงเขามา รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิด 

จากเงินวางศาล 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  วนันี้ไดเนื้อหาเยอะนะครับ แลวก็ไดถงึเที่ยง ผมกําลงัคิดวา 

ยังมีอนุกรรมาธิการอีกหลายทานทีย่ังมปีระเด็น แตวาผมคิดวาภาระวนันีน้าจะหมดนะครับ ผมอยากจะ 

หารือวาเราควรจะเลื่อนไปวนัศุกรดีไหม วนัศุกรทานประธานติดอะไรไหมครับ  

  ประธาน  :  อยางไรผมติดกร็องประธาน 

 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๘/๕ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  ไดครับ ก็หารือวาเราควรจะนดัประชุมกันวนัศุกรไหมครับ 

ลองชวยเปดไดอาร่ีดู วันศุกรที่ ๑๑ พฤษภาคม ฝายเลขาไดนะครับ และก็ขอเปน ๐๙.๐๐ นาฬิกา เพราะวา 

รูสึกวันนี้ไดเนือ้หาแตเสียดายเวลามันเทีย่งเร็ว ผมก็ดีใจนะครับ คือผมก็ยกความดีใหทางฝายเลขา 

แลวทางพวกพี่ ๆ ผมหลายคนที่ขอนอกรอบวามาศึกษามาทบทวนวาอยากจะใหเรามีผลงาน แลววนันี ้

ก็ไดเยอะเลยนะครับ ตองขอบคุณวาหลายทานอาจจะทําการบานมา แตวาเรายังไมเปดประเด็นตรงนี ้

การบานก็ยงัอยูในใจอยู ก็อยากจะใหหลาย ๆ ทานที่จะเสนอเอามาเสนอในวนัศุกร แลวก็พี่สุกรีกบัทาน

อาจารยอุดมยงัไมปดกั้น ยงัมาเสนอเพิ่มไดนะครับ 

  ประธาน  :  ทานสมเกียรติ ผมอยากจะดมูองขามไปถงึวาเราจะตองรายงานตอ 

คณะกรรมาธกิารชุดใหญวนัไหน 

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  คือทางทานอคัรวิทย ทางฝายเลขาทานประธานกรรมาธิการ

เราตอนนีย้ังไมไดนัดใชไหม ไดแตบอกวาถามีการประชมุ สสร. วันไหนก็ใหนัดวนันัน้ เพราะฉะนัน้แลว 

ตอนนี้กรอบเวลาของกรรมาธิการชุดใหญไมมี แตวาผมคดิวาวนัศุกรเรานัดประชุม ๐๙.๐๐ นาฬิกา 

ผมวาไมเสร็จก็อาจจะใกลเสร็จ ผมคิดวาวันประชมุชุดใหญคงจะมีงานไปเสนอชุดใหญแลว โดยทีว่า 

ฝากฝายเลขาวาทางฝายเลขาชวยทํารายงานการประชุมใหเร็วใหพรอมเวลาชุดใหญประชุมดวยนะครับ 

ก็ขอบคุณครับ 

  ประธาน  :  เดีย๋วถามฝายเลขาวา วนัจันทรที่ ๑๔ ไมมีประชุมใชไหม ยังไมไดกําหนด 

  นายอรุณ ลายผองแผว  :  ผมเขาใจวามีประชุม สสร.  

  ประธาน  :  นาจะม ีเพราะฉะนัน้เราจะใชเวลาหลังจากวนัศุกรจนถึงวนัจันทรทาํ 

รายงานเพื่อจะเสนอกรรมาธิการชุดใหญในเชาวันจันทรที่ ๑๔  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  อยางนัน้วนัศุกรขอใหเสร็จเลย  

  นายสกุรี เอื้ออนันต  :  ผมขออนุญาตทานประธาน แลวในระหวางนี้ตัง้แตวันนี้ไปถงึ 

วันศุกร กรรมาธิการชุดใหญมีการประชมุหรือเปลา ไมมีนะครับ 

  ประธาน  :  เพราะฉะนัน้ระหวางนี้ผมคิดวาพวกเราใครไปเจออะไรเขามาอาจจะทาํบนัทกึ 

มาและก็สงมาทางคุณสุพจนได เพื่อใหงานมันเร็วขึน้  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  มีอยูนิดหนึง่ทานประธานครับ สมมุตินะครับวาวันศุกร 

ประชุม ๐๙.๐๐ นาฬิกา แตเชาแลว แตวาเรื่องสําคัญของเราซึง่ผมชอบใจนะครับวาเตรยีมมาดีมนัไมหมด 

ผมก็อยากจะฝากพวกเราทีม่ีประเด็นดี ๆ รบกวนนิดหนึง่ ชวยทําเอกสารแบบไมตองยาวหรอก ทาํเปน 

ประเด็นมาก็ได ส้ัน ๆ เอามาเปนประเด็นวามาตรานี้ประเด็นอะไร เอาแคงาย ๆ เพราะถาไปบอกวา 

 



อนุ. ตรวจรางรัฐธรรมนูญ                 ศิริพร ๘/๖ 

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ 

 

ทานทาํยาว ทาํมาเยอะเดี๋ยวทานไมทําใหผม และกพ็อทําเปนประเดน็มาตรามา ถาวนันัน้เกิดพดูไมจบ 

เดี๋ยวจะใหพี่สุพจนใหฝายเลขาไปชวยบอกหนอย ขอบคุณทานประธาน 

  ประธาน  :  มีเรื่องอื่น ๆ ไหมครับ เชิญอาจารยวรรณชัย 

  นายวรรณชัย บุญบํารุง  :  วนัศุกรเชาติดของอนุกรรมาธกิารประมวลความคิดเห็น 

ประชาชนสวนรัฐธรรมนูญ แตเขาพิจารณาแควาระครั้งแรกก็คงจะไมมเีร่ืองอะไรมาก  

  นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ  :  อยางไรผมอยากใหอาจารยวรรณชัยใหลําดับความสําคญั 

ตรงนี้หนอย เพราะวาตรงนีม้ันเปนจุดทีว่ากําลงัไดเสียนะครับ  

  ประธาน  :  เร่ืองรับฟงไมเปนไรหรอก แลวแตทางฝายเลขาจะจัดสรรหองใหตรงไหน 

นะครับ แตสวนใหญกน็าจะเปนตรงนี้ละครับ ถาเผื่อไมมอีะไรก็ขอปดประชุมครับ  

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  นาฬิกา 

 

กลุมงานชวเลข ๑ 

สํานักรายงานการประชุมและชวเลข  

 

 

 

 

 

 

 

 


